



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561:
กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน และคณะ

พฤษภาคม 2563

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ “แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนอง
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561:
กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน”

คณะผู้วิจัย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิดา ชวนวัน
2. ดร.ณัฐชัฐดา สุภาพจน์
3. นางสาวภัทราพร ตาสิงห์

สังกัด

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
(ความเห็นในรายงานนี้เป็นของผู้วิจัย สกสว. ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป)

กิตติกรรมประกาศ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้ร่วมพิจารณา ติดตาม และประเมินผลแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งจัดสรรในปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20,000,000 บาท ให้สกสว. บริหารจัดการสนับสนุนการทำวิจัยโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ขอขอบคุณคณะกรรมการแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้กรุณาพิจารณาคัดเลือกโครงการวิจัย กลั่นกรองโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยที่ตอบโจทย์กรอบวิจัย “กลุ่มประชาคมอาเซียน” และส่งเสริมให้ได้ผลงานที่สร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน ได้ข้อค้นพบ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน

ขอขอบคุณคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่ให้ความสนใจเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย โดยมีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในรอบที่ 1 จำนวน 5 โครงการเดี่ยว และรอบที่ 2 จำนวน 15 โครงการ รวมทั้งสิ้น 20 โครงการเดี่ยว และขอขอบคุณ คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณการทำวิจัยในความอุตสาหกรรม มุ่งมั่นผลิตผลงานให้สำเร็จลุล่วง และสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

ภายใต้ความร่วมมือจากทุกฝ่าย สกสว. สามารถคัดเลือกโครงการเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยได้ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งผลงานเหล่านี้จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและการศึกษาความเป็นไปได้ทางทางด้านเศรษฐกิจ การลงทุน แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นกระบวนการทางสังคม และพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้านของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน และแนวทางการร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

สกสว. จึงขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ คณะกรรมการแผน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน มา ณ ที่นี้ และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ภายใต้งบประมาณจัดสรรจำนวน 20,000,000 บาท โดยจัดให้ “ประชาคมอาเซียน” เป็นกลุ่มเรื่องงานวิจัยที่ต้องได้รับการสนับสนุนภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกรอบการวิจัยย่อย 4 กรอบวิจัย ได้แก่

กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม และเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาชานา เฟสต้า ตะบุงฮัจยี เป็นต้น

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย เพื่อศึกษาแนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา เพื่อศึกษาทางด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน เพื่อศึกษาความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

โครงการวิจัยในแผนงานนี้ มุ่งหวังว่าจะสามารถผลิตรายงานที่สร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน มีข้อค้นพบ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถกำหนดทำที่และนโยบายที่เหมาะสม ให้สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับมิตรประเทศในอาเซียน และประเทศอื่น ๆ ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 2 รอบ ในรอบที่ 1 มีข้อเสนอโครงการที่ส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาทั้งหมด จำนวน 18 โครงการเดี่ยว 1 แผนงานโครงการ (2 โครงการย่อย) ได้ผ่านการพิจารณาและขึ้นสัญญาโครงการจำนวน 5 โครงการเดี่ยว ใช้งบประมาณในการขึ้นสัญญาเงินทุน จำนวน 4,924,571 บาท ในการเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบ 2 มีข้อเสนอโครงการส่งมาเพื่อพิจารณาทั้งหมดจำนวน 51 โครงการเดี่ยว 1 แผนงานโครงการ (2 โครงการเดี่ยว) ได้รับการพิจารณาและขึ้นสัญญาจำนวน 15 โครงการเดี่ยว ใช้งบประมาณในการขึ้นสัญญาเงินทุน จำนวน 14,980,629 บาท รวมเป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น 19,905,200 บาท ดังนั้นในปีงบประมาณ 2561 ภายใต้กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน มีโครงการวิจัยจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการเดี่ยว ที่ได้ขึ้นสัญญาโครงการ แต่มีเพียง 17 โครงการเดี่ยวเท่านั้น ที่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น สำหรับอีก 3 โครงการเดี่ยว ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการวิจัยต่อได้

ดังนั้นจากโครงการวิจัยทั้ง 20 เรื่องที่ได้พิจารณาขึ้นสัญญา สามารถจำแนกตามกรอบวิจัยได้ดังต่อไปนี้

กรอบวิจัยที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการ (ยูติโครงการ 1 เรื่อง)

กรอบวิจัยที่ 2 ด้านกฎหมาย จำนวน 3 โครงการ

กรอบวิจัยที่ 3 ด้านสังคมวิทยา จำนวน 7 โครงการ (ยูติโครงการ 2 เรื่อง)

กรอบวิจัยที่ 4 ด้านการศึกษา จำนวน 5 โครงการ

ผลการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน มีระยะเวลาดำเนินการ 1 (หนึ่ง) ปี 6 (หก) เดือน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 และได้ขยายเวลาดำเนินการจนถึง 31 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ครอบคลุมตามระยะเวลาของการขยายเวลาของนักวิจัย ภายใต้แผนงานฯ

โครงการวิจัยทั้ง 17 เรื่องที่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นภายใต้กรอบการวิจัยทั้ง 4 ด้านภายใต้ปีงบประมาณ 2561 นี้ ได้ผลวิจัยที่มีเป้าหมายตามผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จำแนกตามเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ มีนักวิจัยทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ดำเนินการวิจัยโดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน เพื่อนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณค่าสูงสุด

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ผลิตคือ รายงานวิจัย จำนวน 17 ฉบับ และนักวิจัยภายใต้ 4 กรอบวิจัย ได้นำผลผลิตดังกล่าว ไปเผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณชน ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน การตีพิมพ์บทความวิชาการ และการนำเสนอในที่ประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งแสดงถึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม และความคุ้มค่าอย่างสูงสุด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซียนอย่างเหมาะสม ยังประโยชน์แก่ผู้ใช้งานวิจัยต่อไป

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	ข
สารบัญ	จ
ส่วนที่ 1 ความเป็นมาของการดำเนินงานชุดโครงการ	1
1.1 ความเป็นมาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์	4
1.3 ขอบเขตโครงการ	4
1.4 เป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด	5
1.5 ภาระหน้าที่ของโครงการ	8
1.6 ระยะเวลาและแผนการดำเนินงาน	9
1.7 กิจกรรมของโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์	11
1.8 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา	12
1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามภารกิจของชุดโครงการ	14
2.1 ภารกิจหลัก	16
2.2 ภารกิจรอง	34
ส่วนที่ 3 ผลงานการดำเนินงานของแผนงานฯ	35
3.1 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ	36
3.2 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย	43
3.3 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา	47
3.4 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน	53
3.5 สรุปผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย	59
3.6 ผลงานเด่นและความคุ้มค่า	65
3.7 อุปสรรค	70
3.8 ข้อเสนอแนะ	70
ภาคผนวก ก. บทคัดย่อของนักวิจัย	71
ภาคผนวก ข. กำหนดการและวาระการประชุม	103

ส่วนที่ 1

ความเป็นมาของการดำเนินงานชุดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ภูมิภาคอาเซียนเป็นดินแดนเศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเมืองการปกครองสังคม วัฒนธรรม ศาสนา และระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในช่วงกว่า ทศวรรษที่ผ่านมาภูมิภาคอาเซียนจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญในตลาดโลก

ภูมิภาคอาเซียนเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่สำคัญและจัดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่มีบทบาท สำคัญในตลาดโลก เป็นดินแดนเศรษฐกิจที่มีความหลากหลายทั้งทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ การเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรม และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม พร้อมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเดินทางสำคัญของโลก ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ อันได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย บรูไน เวียดนาม ลาว เมียนมา และ กัมพูชา ต่างมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นที่ผ่านมา อาเซียนจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องภายหลังจาก การดำเนินการไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน

“อาเซียน” สู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีเป็นหนึ่งใน จุดมุ่งหมายหลักของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือจะทำให้ ประเทศที่มีค่าตอบแทนต่ำจะเคลื่อนย้ายไปสู่ประเทศที่มีค่าตอบแทนสูง ประเทศไทยในฐานะประเทศ สมาชิกอาเซียนต้องมีแผนรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีจึงจะสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้

ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย ที่เปรียบเสมือนสามเสาหลักซึ่งเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กัน ได้แก่

- 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community - APSC) มุ่งให้ประเทศกลุ่มสมาชิกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาระหว่างกันโดยสันติวิธี มีเสถียรภาพและความมั่นคงรอบด้าน เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของเหล่าประชาชน
- 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) มุ่งเน้นให้เกิดการ รวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน เพื่อให้ประเทศ สมาชิกสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆได้โดย

- 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio - Cultural Community - ASCC) มุ่งหวังให้ประชากรอาเซียนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงทางสังคม มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน และมีสังคมแบบเอื้ออาร โดยจะมีแผนงานสร้างความร่วมมือ 6 ด้าน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน การลดช่องว่างทางการพัฒนา

ปัจจุบันในปี 2558 ประเทศในอาเซียนมีประชากรรวมกันทั้งหมด 632 ล้านคน มีพื้นที่รวมกันถึง 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร อินโดนีเซียมีประชากรมากที่สุดในอาเซียน คือ มี 259 ล้านคน หรือเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งอาเซียน เป็นพื้นที่เชื่อมต่อการเดินทางและการค้าระหว่างสาธารณชนประชาชนจีนและอินเดีย มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่วัดโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติสูงถึง 2,400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

แต่ละประเทศในอาเซียนย่อมมีจุดแข็งและจุดอ่อนทางด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน สำหรับประเทศไทยนั้นมีความหมายในการเป็น Hub หรือเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส์ หรือการท่องเที่ยว จุดแข็งคือ ความเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก การมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ทั่วถึง และที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆ แต่ก็ยังมีจุดอ่อนในเรื่องแรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ และเทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นชั้นกลาง และระดับความรู้และการใช้ภาษากลาง (อังกฤษ) ที่อาจทำให้เสียเปรียบด้านการแข่งขันสำหรับแรงงานเมื่อมีการเปิดเสรีแล้ว ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในกลุ่มสมาชิกฯ สิงคโปร์กำลังเน้นการขยายระบบเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น และลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า ข้อได้เปรียบของสิงคโปร์ คือตำแหน่งที่ตั้งของประเทศอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางการเดินทาง (เอื้อต่อการขนส่ง) ศูนย์การการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงการที่แรงงานที่มีทักษะ มีการศึกษาและภาษาดี และเป็นหลักในการส่งสินค้าระหว่างประเทศให้กับบรูไน ประเทศบรูไนแม้จะเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่คนมักไม่ค่อยรู้จัก แต่เป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมากเลยทีเดียว เพราะเป็นประเทศที่เป็นผู้ผลิต-ส่งออกน้ำมันและมีปริมาณน้ำมันสำรองรายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน บรูไนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีมากเป็นอันดับ 2 รองจากสิงคโปร์ และมีเสถียรภาพทางการเมืองที่มั่นคง

จะเห็นได้ว่า ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นสมาชิกในประชาคมอาเซียน นอกจากจะทำให้เศรษฐกิจ ของประเทศดีขึ้นแล้ว ยังทำให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนมีความคล่องตัว และขยายตัวมากขึ้น ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ราคาสินค้าจะถูกลง นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยจะเป็นแหล่งลงทุนที่น่าสนใจ เพราะสินค้าส่งออกจะช่วยให้ไทยสามารถแข่งขันกับจีนและอินเดียได้มากขึ้น นอกจากนี้ในเรื่องเศรษฐกิจแล้ว ความเป็นประชาคมจะทำให้เครือข่ายการสื่อสารคมนาคมระหว่างกันเพื่อ

ประโยชน์ทางการค้าและการลงทุน รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่มีความราบรื่นและแน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งนี้ประชาคมอาเซียนจะยังผลทั้งด้านบวกหรือลบต่อประเทศไทย ขึ้นอยู่กับความเตรียมพร้อมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

การนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง นับเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายสำคัญของนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่วนงานด้านวิชาการและการวิจัย สามารถเป็นกลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ผ่านการศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะหน่วยงานกลางด้านการวิจัย ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดทำกรอบวิจัยเพื่อการจัดสรรทุนวิจัย ประจำปี 2561 โดยจัดให้ “ประชาคมอาเซียน” เป็นกลุ่มเรื่องงานวิจัยที่ต้องได้รับการสนับสนุนภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกรอบการวิจัยย่อย 4 กรอบ ได้แก่

1) การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ

- 1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
- 2) เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาชานา เฟสต้า ตะบุงฮัจยี

2) การวิจัยทางด้านกฎหมาย แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

3) การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

4) การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

โครงการวิจัยในแผนงานฯนี้ มุ่งหวังว่าจะสามารถผลิตรายงานที่สร้างองค์ความรู้ที่ขาดแคลน ตามที่กล่าวมาข้างต้น มีข้อค้นพบ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ของรัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถกำหนดนโยบายที่เหมาะสม ให้สามารถพัฒนา ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมกับมิตรประเทศในอาเซียน และประเทศอื่นๆได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมลงทุนระหว่างไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน รวมถึงใน อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
2. เพื่อศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน และรวมถึงการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
3. เพื่อศึกษาทางด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึง พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศ สมาชิกอาเซียน
4. เพื่อศึกษาทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้าน การศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อ รองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

1.3 ขอบเขตโครงการ

1. สนับสนุนการวิจัยตามขอบเขตการทำงานที่คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้า ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ
2. การประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำงาน สนับสนุน ช่วย และติดตามการทำงาน ของโครงการต่างๆในแผนงาน เพื่อให้ได้ผลผลิต/ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม
3. วางแผนให้เกิดการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย และขยายผลจากการ วิจัย อย่างเหมาะสม
4. โครงการวิจัยที่เสนอให้พิจารณาอาจเป็นทั้งการวิจัยพื้นฐาน (Basic research) และการวิจัย เชิงประยุกต์(Applied research) ที่มีโจทย์หรือคำถามวิจัยที่จะศึกษาชัดเจน มีขอบเขตที่ เป็นไปได้ตามระยะเวลาที่เสนอและมีความเป็นไปได้ในการศึกษา

1.4 เป้าหมายของผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด

โครงการนี้จะทำการประสานงาน เพื่อแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ผลวิจัยที่มีเป้าหมายตามผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง จำแนกตามเชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมและชุมชน เชิงนโยบาย และเชิงวิชาการ โดยจะให้ความสำคัญในด้านการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ กฎหมาย เชิงชุมชนและสังคม รวมถึงด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยมีตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในด้านความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา และต้นทุน ตลอดจนมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ที่จะนำผลผลิตจากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลลัพธ์ที่ได้จากงานวิจัย โดยให้จัดทำข้อมูลในรูปแบบดังตารางแสดงผลลัพธ์และตัวชี้วัดของแผนการทำกิจกรรม

1.4.1 ตัวชี้วัดและผลผลิต

ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน จะมีพิจารณาผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการ ดังนี้

ตาราง 1.1 ผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการ

ผลผลิต	ตัวชี้วัด			
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เวลา	ต้นทุน
รายงานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	องค์ความรู้และแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท
รายงานการวิจัยทางด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	องค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย / กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท

ผลผลิต	ตัวชี้วัด			
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เวลา	ต้นทุน
รายงานวิจัยทางด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึง พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศ สมาชิกอาเซียน	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	องค์ความรู้ทางด้านนโยบาย/กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม/การบริหาร จัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมใน ทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่ม น้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิก อาเซียน	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท
รายงานวิจัยทางการศึกษา และการพัฒนามนุษย์ของประเทศ ในอาเซียน ความร่วมมือด้าน การศึกษาระหว่างไทยกับประเทศ อาเซียน และแนวทางการจัด การศึกษาของประเทศไทย เพื่อ รองรับการเข้าร่วมประชาคม อาเซียน	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	องค์ความรู้ทางการศึกษาของ ประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้าน การศึกษาระหว่างไทยกับประเทศ อาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษา ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท

1.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด

ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน จะมีพิจารณาผลลัพธ์ (Outcome) และ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ ดังนี้

ตาราง 1.2 ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต	ตัวชี้วัด			
	เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ	เวลา	ต้นทุน
องค์ความรู้และแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	ข้อเสนอแนะเพื่อการสร้างแนวทางการร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท
องค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ/ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมนโยบายทางด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท
องค์ความรู้ทางด้านนโยบาย/กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม/การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนโยบาย/ กฎเกณฑ์/ กระบวนการทางสังคม/การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท
องค์ความรู้ทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน	รายงานวิจัย ประมาณ 4 โครงการ	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาสังคม ศาสนา และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความร่วมมือกันในภูมิภาคอาเซียน	1 ปี	ประมาณ 5 ล้านบาท

1.5 ภาระหน้าที่ของโครงการมีดังนี้

1. สร้างและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของวช.และ สกสว.
2. คัดกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น และจัดกลุ่มข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องตามกรอบวิจัย
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงวุฒิ รวมถึงการประสานงานกับคณะกรรมการบอร์ด 1 และบอร์ด 2 ในการจัดประชุมต่างๆให้เป็นไปโดยราบรื่น
4. ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยตามความเหมาะสม
5. จัดการประชุมการเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ นักวิจัยได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญและนำข้อเสนอแนะไป พัฒนางานวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ
6. ให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ
7. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและประเมินโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาตาม เกณฑ์และแนวทางที่สกสว. กำหนด
8. จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินนำเสนอให้ฝ่ายทราบทุก 6 (หก) เดือน
9. เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของวงการวิชาการและวงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ บทบาทหน้าที่ของชุดโครงการ
10. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์สกสว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ ประโยชน์
11. จัดการประชุมใหญ่นำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์

1.7 กิจกรรมของโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ทางโครงการฯ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมหลัก และช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม พร้อมผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้

ตาราง 1.4 กิจกรรมหลัก ช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม และจำนวนวันที่ใช้ ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์	กิจกรรมหลัก	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	จำนวนวันที่ใช้
1. เพื่อให้ให้นักวิจัยนำเสนอโครงร่างการวิจัย กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ	การติดต่อผู้ทรงคุณ การนำเสนอโครงการวิจัย	ตุลาคม 2560	2
2. เพื่อให้ให้นักวิจัยได้รับการอนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยจาก บอร์ด1 และดำเนินการจัดทำสัญญารับทุน	การจัดทำสัญญารับทุน	พฤศจิกายน- ธันวาคม 2560	2
3. เพื่อให้ให้นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในช่วง 6 เดือน ทั้งข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาทางแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูล	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ของโครงการที่ผ่านการ พิจารณารอบ 1	พฤศจิกายน 2561	1
4. เพื่อให้ให้นักวิจัยนำเสนอรายงานความก้าวหน้าในช่วง 6 เดือน ทั้งข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามเบื้องต้น เพื่อร่วมวิเคราะห์และหาทางแก้ไขกรณีที่เกิดปัญหาในการเก็บข้อมูล	รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 ของโครงการที่ผ่านการ พิจารณารอบ 2	กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2562	2
5. เพื่อให้ให้นักวิจัยนำเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้	(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการที่ผ่านการ พิจารณารอบ 1	พฤษภาคม 2562	1
6. เพื่อให้ให้นักวิจัยนำเสนอผลการวิจัย การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้	(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ ของโครงการที่ผ่านการ พิจารณารอบ 2	กรกฎาคม- สิงหาคม 2562	2

หมายเหตุ: ผศ.ดร.ศุทธิดา ชนวนวัน และ ดร.ณัฐชัฐดา สุภาพจน์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในทุกกิจกรรม

1.8 ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละช่วงระยะเวลา

ทางโครงการฯ ได้เชื่อมโยงกิจกรรมตามระยะเวลา และผลงานที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ ดังนี้

ตาราง 1.5 กิจกรรม ตามระยะเวลา และผลงานที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ

เดือนที่	กิจกรรม	ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ
6 เดือนที่ 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. การรายงานความคืบหน้าการวิจัยตามกรอบวิจัย ที่ครอบคลุมประเด็นการเก็บข้อมูล และประเภทของข้อมูล 2. การรายงานความคืบหน้าการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มนักวิจัย ทั้งในประเด็นคุณภาพและความครอบคลุมของข้อมูล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การวางแผน การปรับปรุง และการพัฒนาแนวทางการรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพของนักวิจัย 2. การได้สำรวจกรอบคิดทางทฤษฎีเพื่อใช้ในการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล
6 เดือนที่ 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. การรายงานความคืบหน้าการวิจัยในรูปแบบการนำเสนอ เพื่อเปิดให้นักวิจัยได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น พร้อมทั้ง ทั้ง พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ 2. การรายงานความก้าวหน้าการวิจัยในรูปแบบเล่มรายงานของนักวิจัย 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ พร้อมทั้งรับทราบทิศทางของผลการศึกษา 2. การได้ติดตามโครงการเพื่อนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามกรอบวิจัยที่กำหนดไว้ในกลุ่มงานวิจัยประชาคมอาเซียน
6 เดือนที่ 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. การเขียนบทสังเคราะห์ในภาพรวมของผลการวิจัยของโครงการ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ได้บทสังเคราะห์จากผลการวิจัยของโครงการ ทั้งในส่วนขององค์ความรู้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และช่องว่างขององค์ความรู้การวิจัย

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรม ฮาลาล และการเงินอิสลาม
2. แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย
3. องค์ความรู้ทางด้านนโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทาง สังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน
4. องค์ความรู้ทางการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วม ประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 2

การดำเนินงานตามภารกิจของชุดโครงการ

สรุปการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจหรือภาระหน้าที่ของโครงการ

สำหรับแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ของคณะผู้ประสานงาน ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก และภารกิจรองของแผนงานฯ จนได้ผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ดังนี้

ตาราง 2.1 การดำเนินงานตามภารกิจ

ตามแผนงาน		ปฏิบัติจริง	สนับสนุน วัตถุประสงค์ข้อที่	ร้อยละความพึง พอใจต่อ ผลสำเร็จ
กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ			
- รายงานความ คืบหน้าการวิจัยตาม กรอบวิจัยต่างๆ การเก็บข้อมูล และ ประเภทของข้อมูลที่ จำเป็นต่อการวิจัย จากงานวิจัยของ นักวิจัยที่มี ประสบการณ์	- นักวิจัยได้เลือก และเข้าใจแนว ทางการเก็บ ข้อมูลที่จำเป็นต่อ งานวิจัยของ ตนเอง	ได้โครงการวิจัย ครบถ้วนทั้ง 4 กรอบ และได้ แนวทางการเก็บ ข้อมูลที่จำเป็น ต่องานวิจัย	1-4	ร้อยละ 100
- รายงานความ คืบหน้าการวิจัยเพื่อ แลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิจัย ด้วยกันในเรื่อง คุณภาพและความ ครบถ้วนของข้อมูล	- นักวิจัยได้ สำรวจกรอบ แนวคิดและ ทฤษฎีเพื่อใช้ใน การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ ข้อมูล	- ได้โครงการวิจัย ครบถ้วนทั้ง 4 กรอบ และได้ กรอบแนวคิดและ ทฤษฎีเพื่อใช้ใน การสังเคราะห์และ วิเคราะห์ข้อมูล		

ตามแผนงาน		ปฏิบัติจริง	สนับสนุน วัตถุประสงค์ข้อที่	ร้อยละความพึง พอใจต่อ ผลสำเร็จ
กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ			
<p>- รายงานความ คืบหน้าการวิจัย เพื่อให้นักวิจัย ทดลองนำเสนอ ผลงานวิจัย รับฟัง และแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น ระหว่างนักวิจัยด้วย กันเองและกับ นักวิจัยผู้มี ประสบการณ์</p> <p>- รายงานความ คืบหน้าการวิจัย</p>	<p>ได้ผลงานวิจัยที่มี คุณภาพในแง่ ความหนักแน่น ของข้อมูล และ การวิเคราะห์ที่ สมเหตุสมผล</p>	<p>ได้โครงการวิจัยที่มี คุณภาพ มีความ น่าเชื่อถือทาง วิชาการ สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ ในวงกว้างได้</p>	1-4	ร้อยละ 100
<p>- การเขียนบท สังเคราะห์ใน ภาพรวมของ - ผลการวิจัยของ โครงการ</p>	<p>ได้บทสังเคราะห์ ซึ่งเขียนจาก ผลการวิจัยของ โครงการ นำเสนอใน รูปแบบ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบายได้</p>	<p>ได้บทสังเคราะห์ จากงานวิจัยเพื่อ นำเสนอเป็น ข้อเสนอเชิง นโยบายได้</p>	1-4	ร้อยละ 100

ซึ่งสามารถสรุปการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจหลักและภารกิจรอง ดังรายละเอียด

2.1 ภารกิจหลัก

ภารกิจ 2.1.1: สร้างและสนับสนุนโครงการวิจัยที่จะเอื้อประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายของฝ่ายและโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการจำนวน 2 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1/2561 และรอบที่ 2/2561 โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

รอบที่ 1/2561

แผนงานฯ ได้รวบรวมข้อเสนอโครงการฯ ตามที่ส่งมายังแผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่อง “ประชาคมอาเซียน” ที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561 โดยมีข้อเสนอโครงการรอบที่ 1 ที่ถูกส่งเข้ามาเพื่อพิจารณาทั้งหมด จำนวน 18 โครงการเดี่ยว และ 1 แผนงานโครงการ (2 โครงการย่อย) ซึ่งแผนงานฯ ได้สรุปสาระสำคัญของข้อเสนอโครงการทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ (บอร์ด 2) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาการคัดเลือก

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น อันประกอบด้วยโจทย์วิจัยมีความชัดเจน และตอบโจทย์กรอบอาเซียน งบประมาณที่นำเสนอมีความพอเพียงที่จะจัดสรรงบประมาณ พบโครงการที่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1/2561 มีจำนวน 6 โครงการเดี่ยว ทั้งนี้มี 1โครงการเดี่ยว ได้ขอถอนโครงการ ในขณะที่มี 4 โครงการเดี่ยว ผ่านขั้นตอนการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบอร์ดแล้ว หลังจากปรับแก้ตามข้อความเห็นและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบอร์ด สำหรับอีก 1 โครงการเดี่ยว ให้ปรับข้อเสนอโครงการใหม่ และนำกลับมาพิจารณาในรอบที่ 2 ดังนั้นในรอบที่ 1/2561 มี 5 โครงการเดี่ยว ได้ขึ้นสัญญาฯ รับทุน โดยเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจจำนวน 1 โครงการเดี่ยว กรอบการวิจัยทางด้านสังคมวิทยา 3 โครงการเดี่ยว และกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนา มนุษย์ของประเทศในอาเซียน 1 โครงการเดี่ยว รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,924,571 บาท

รอบที่ 2/2561

จากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) ในวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขาฯ ประกาศทุนวิจัยรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 และขยายกรอบวิจัยให้มีความชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น ทางคณะทำงานได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสกว. และ วช. รวมถึงมีการติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกาศทุนวิจัยผ่านเครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายทางสังคม และหน่วยงานต่างๆ ด้วย ซึ่งได้ปิดรับข้อเสนอโครงการไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จากการประกาศทุนวิจัยรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 มีข้อเสนอโครงการที่ส่งผ่านระบบ NRMS ของวช. ภายใต้กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 51 โครงการเดี่ยว 1 แผนงานโครงการ (2 โครงการเดี่ยว) ทางโครงการฯ ได้แจ้งจำนวนและสถานะของโครงการที่ส่งมาให้พิจารณาในรอบ 2 ในการประชุม“คณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 -2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561

ทั้งนี้ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 และวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 รวมจำนวน 5 ครั้ง ข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกให้นำมาเสนอในการพิจารณาในรอบที่ 2/2561 มีจำนวน 18 โครงการเดี่ยว โดยมี 3 โครงการเดี่ยว ไม่ผ่านการพิจารณา คณะกรรมการบอร์ดฯ มีความเห็นว่า ข้อเสนอโครงการไม่สามารถแสดงถึงองค์ความรู้ทางวิชาการ กรอบการวิจัย/แนวคิดในการวิจัยไม่ชัดเจน ผู้วิจัยขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นเพียงพอ งบประมาณที่เสนอขอสูงเกินความจำเป็น ตลอดจนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่สอดคล้องกับกรอบการวิจัย วช. ได้กำหนดไว้สำหรับการจัดสรรทุน ดังนั้นในรอบที่ 2/2561 มี 15 โครงการเดี่ยว ได้ขึ้นสัญญารับทุน โดยเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบการวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ 4 โครงการเดี่ยว กรอบการวิจัยทางด้านกฎหมาย 3 โครงการ กรอบการวิจัยทางด้านสังคมวิทยา 4 โครงการเดี่ยว และกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน 4 โครงการเดี่ยว รวมงบประมาณทั้งสิ้น 14,980,629 บาท

รวมข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 จำนวน 20 โครงการเดี่ยว

ตาราง 2.1: แสดงจำนวนโครงการตามกรอบวิจัยที่ขึ้นสัญญา

กรอบ	ชื่อกรอบ	จำนวนโครงการ	งบประมาณรวม (บาท)
1	เศรษฐกิจ	5	4,985,085
2	กฎหมาย	3	2,970,774
3	สังคมวิทยา	7	7,330,096
4	การศึกษา	5	4,619,245
	รวม	20	19,905,200

โดยสรุป แผนงานฯ มีจำนวนสัญญาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยจำนวน 20 โครงการเดียว ภายใต้กรอบวิจัยที่ 1 2 3 และ 4 ดังแสดงรายละเอียดโครงการวิจัย แยกพิจารณาตามกรอบวิจัย ดังนี้

ตาราง 2.2: ชื่อโครงการและหัวหน้าแผนงานของ 20 โครงการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2561

	ชื่อโครงการ	ชื่อหัวหน้าแผนงาน/สังกัด
กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ จำนวน 5 โครงการเดียว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม และเพื่อทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาชานา เฟสต้า ตะบุงฮัจยี		
1	การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการฮัจยีในประเทศไทย	ผศ.จิราพร เปี้ย สินธุ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
2	ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี	อาจารย์พามิน นิลสวัสดิ์ ดูฮามะลัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3	การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	ผศ. รอซีตะห์ หะนะกาแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
4	แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม	ผศ.ดร. อัสมัน แตะอาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี
5	การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย	ดร.สุพรรณิ เชี่ยวขุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

	ชื่อโครงการ	ชื่อหัวหน้าแผนงาน/สังกัด
กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย จำนวน 3 โครงการเดี่ยว แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย		
6	มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน	ผศ.ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
7	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร	ศ.ดร.ซากาเรีย หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
8	การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย	ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา จำนวน 7 โครงการเดี่ยว นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน		
9	นโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาลมาเลเซีย : กรณีศึกษานโยบายภูมิบุตรต่อชาวสยาม	รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10	การศึกษาทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่นชาวไทยมลายูที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2561	ผศ.ไข่มุก อุษาวลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา เขตปัตตานี
11	การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤติพลั้งและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย	อ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12	การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	รศ.ดร.อารี จำปากลาง มหาวิทยาลัยมหิดล
13	“ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด	อาจารย์กฤตพล วังภูสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14	การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน	คุณคอลัฟ ต่วนบุลละ นักวิจัยอิสระ

	ชื่อโครงการ	ชื่อหัวหน้าแผนงาน/สังกัด
15	มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาว์: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดี แห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและ เทศบาลปากคลองจังหวัดระนอง	นพ.จิโรจ สิ้นธวานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน จำนวน 5 โครงการเดียว ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเท ไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน		
16	การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิด เสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน	ดร.อัยยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
17	การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ การประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน	ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18	การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการนำไปใช้ในบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้	ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อัสซอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี
19	การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาใน หลักสูตรสถานศึกษา	ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
20	การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ระหว่างไทยกับสิงคโปร์	รศ.ดร.ธีระ สิ้นเดชารักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จากสัญญาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ง 20 สัญญา โดยวันเริ่มต้นของสัญญาและงบประมาณ ดังนี้

ตาราง 2.3: รายละเอียดสัญญาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

ลำดับ	กรอบวิจัย	รอบ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันขึ้นสัญญา	หมายเหตุ
1	1	1/2561	การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการภัยในประเทศไทย ผศ.จิราพร เปี้ย สินธุ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	1,054,925	25/4/2561	
2	1	2/2561	ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี อาจารย์พาดิน นิลสวัสดิ์ ดุฮาเมลัน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	882,910	1/8/2561	
3	1	2/2561	การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ. รอซีดะห์ หะนะกาแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	858,520	2/7/2561	ยุติสัญญาการรับทุน
4	1	2/2561	แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม ผศ.ดร. อัสมัน แตอาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ.ปัตตานี	879,480	2/7/2561	
5	1	2/2561	การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย ดร.สุพรรณณี เขียวช่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	1,309,250	1/8/2561	

ลำดับ	กรอบ วิจัย	รอบ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันขึ้น สัญญา	หมายเหตุ
6	2	2/2561	มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการ คุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน ผศ.ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา	557,274	1/8/2561	
7	2	2/2561	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลาม ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร ศ.ดร.ชากาเรีย หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	1,210,900	16/7/2561	
8	2	2/2561	การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัด อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษา เปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	1,202,600	3/9/2561	
9	3	1/2561	นโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาล มาเลเซีย : กรณีศึกษานโยบายภูมิบุตรต่อชาว สยาม รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	666,456	25/4/2561	
10	3	1/2561	การศึกษาทัศนะของผู้บริหารท้องถิ่นชาวไทย มลายูที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2561 ผศ.ไข่มุก อุทยานิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	767,140	30/5/2561	ยุติ สัญญา การรับ ทุน
11	3	1/2561	การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยเพื่อ ส่งเสริมพหุพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย อ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล	1,450,050	25/4/2561	

ลำดับ	กรอบ วิจัย	รอบ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันขึ้น สัญญา	หมายเหตุ
12	3	2/2561	การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และ การบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รศ.ดร.อารี จำปากลาย มหาวิทยาลัยมหิดล	1,668,750	1/8/2561	
13	3	2/2561	“ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ อาจารย์กฤตพล วังภูสิต ม.ราชภัฏพระนคร	860,800	16/7/2561	ยุติ สัญญา การรับ ทุน
14	3	2/2561	การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชน จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน คุณคอลลีฟ ต่วนบุลละ นักวิจัยอิสระ	951,600	25/6/2561	
15	3	2/2561	มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติใน เมียนมาร์ทาวน: โอกาสของประเทศไทยในการ เป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาล ปากคลองจังหวัดระนอง นพ.จิโรจ สนิธวานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	965,300	3/9/2561	
16	4	1/2561	การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม จากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคม อาเซียน ดร.อัยยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	986,000	25/4/2561	
17	4	2/2561	การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียม ความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในกลุ่ม ประเทศอาเซียน ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,160,880	6/8/2561	

ลำดับ	กรอบ วิจัย	รอบ	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	วันขึ้น สัญญา	หมายเหตุ
18	4	2/2561	การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการใน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการนำไปใช้ ในบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้ ดร.มูฮัมหมัดอาฟีฟี อ็ชชอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี	6/8/2561	1,023,965	
19	4	2/2561	การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย- กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	443,800	25/6/2561	
20	4	2/2561	การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับ อาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์ รศ.ดร.ธีระ สิ้นเดชารักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	1,004,600	15/8/2561	

รวมทั้ง 20 โครงการวิจัย ได้ขอใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 19,905,200 บาท
(สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) แบ่งตามกรอบวิจัยได้ดังนี้

กรอบวิจัยที่ 1 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4,985,085 บาท

กรอบวิจัยที่ 2 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,970,774 บาท

กรอบวิจัยที่ 3 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 7,330,096 บาท

กรอบวิจัยที่ 4 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4,619,245 บาท

แต่หากพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณวิจัยแบบเป็นรอบ จะขอใช้งบประมาณดังต่อไปนี้

รอบที่ 1/2561 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4,924,571 บาท

รอบที่ 2/2561 ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 14,980,629 บาท

เมื่อโครงการที่ได้รับการพิจารณาและขึ้นสัญญาแล้ว ทางแผนงานฯ ได้ดำเนินการติดตามนักวิจัยในแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน

อนึ่ง ในช่วงของการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัย พบปัญหาการดำเนินงานวิจัย 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ “ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์” โดยอาจารย์กฤตพล วังภูสิต จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งฝ่ายแผนงานฯ ตรวจสอบว่า รายงานความก้าวหน้างานวิจัยไม่ได้คุณภาพตามเป้าหมาย และพบการคัดลอกผลงานของตนเองโดยไม่ได้เรียบเรียงใหม่ จากการตรวจพบปัญหาข้างต้น ฝ่ายประสานฯ ได้นำเข้าที่ประชุมเพื่อขอมติจากคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการบอร์ดได้มีมติให้ยุติสัญญาการสนับสนุนทุนวิจัยของโครงการ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 และคืนเงินคงเหลือในช่วงการดำเนินงาน 6 เดือนหลัง

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานของแผนงานฯ ที่ผ่านมา มีนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ขอยุติสัญญาการรับทุนสนับสนุนงานวิจัย หลังจากนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

- 1) โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย ผศ. รอซีดะห์ ทะนะกาแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
- 2) โครงการ “การศึกษาทักษะของผู้บริหารท้องถิ่นชาวไทยมลายูที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2561 ผศ.ไข่มุก อุทยานลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เนื่องด้วย ผลการดำเนินงานวิจัยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ และข้อจำกัดด้านระยะเวลาที่ส่งผลต่อการดำเนินงานวิจัยในภาพรวม ซึ่งทางคณะกรรมการพิจารณา ติดตามและประเมินผลทุนวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) เห็นควรดำเนินการยุติสัญญาการรับทุนสนับสนุนงานวิจัยตามความประสงค์ของผู้รับทุน

สำหรับรายละเอียดการยุติสัญญาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยของทั้งสามโครงการวิจัย พร้อมเหตุผล สามารถแสดงได้ดังตาราง

ตาราง 2.4: รายละเอียดการขอยุติสัญญาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

โครงการ	รายละเอียด
<p>โครงการ “ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์”</p> <p>โดย อาจารย์กฤตพล วังภูสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดความชัดเจนในทุกรายละเอียดของการวิจัย ตั้งแต่การตอบวัตถุประสงค์ตามกรอบวิจัย การทบทวนวรรณกรรม และการออกแบบการวิจัย - พบการคัดลอกผลงานของตนเอง
<p>โครงการ “การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้</p> <p>โดย ผศ. รอชีตะห์ หะนะกาแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินการวิจัยไม่ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ข้อ 3 - แม้นักวิจัยจะเพิ่มเติมข้อมูลในหลายจุดหลังจากการปรับแก้ แต่ไม่ได้อธิบายตรงประเด็น รวมทั้งยังมีหลายข้อที่นักวิจัยไม่ได้ดำเนินการ ทำให้โครงการวิจัยฯ นี้มีเพียงข้อมูล จากการอธิบายมากกว่าการวิเคราะห์/สังเคราะห์ และทำการเปรียบเทียบให้เห็นว่า ข้อเสนอการประยุกต์จากกรณีศึกษาจะสามารถประยุกต์ใช้ได้ ในภาคใต้อย่างเป็นทางการเป็นเหตุเป็นผล - ในรายงาน พบว่ายังขาดสาระสำคัญตามแผน และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิหลายส่วน การเรียบเรียงเนื้อหา เป็นการตัดปะข้อมูลจากหนังสือ และเว็บไซต์ต่าง ๆ ยังไม่เห็นการนำเสนอผลการศึกษาที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนามเท่าไรนัก
<p>โครงการ “การศึกษาทัศนคติของผู้บริหารท้องถิ่นชาวไทยมลาญที่มีต่อนโยบายการบริหารจัดการท้องถิ่น จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2561</p> <p>โดย ผศ.ไข่มุก อุทยานลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</p>	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินงานวิจัยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ - ผลการศึกษา ไม่มีการจำแนกให้เห็นถึงข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์อภิปรายผลการศึกษา จึงทำให้การศึกษานี้ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล - มีปัญหาในการเรียบเรียงเนื้อหาทำให้อ่านและติดตามได้ยาก - ข้อค้นพบของการศึกษาไม่นำไปสู่ข้อเสนอแนะของการวิจัย - ผลการศึกษาส่วนใหญ่ขาดการอ้างอิงหลักฐานข้อมูลที่นำเชื่อถือจากการสัมภาษณ์

โดยสรุป โครงการวิจัยภายใต้แผนงาน ฯ ที่สามารถดำเนินการจนบรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงาน ฯ มีจำนวน 17 โครงการวิจัย โดยได้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์ให้แผนงาน ฯ เพื่อพิจารณาผลผลิตและผลลัพธ์ในการดำเนินงานวิจัยต่อไป

ภารกิจ 2: ประสานงานภายในและภายนอกชุดโครงการและสนับสนุนให้เกิดโครงการวิจัยชนิดบูรณาการ ผลการปฏิบัติงาน

เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานโครงการ ทางโครงการได้มีการประสานงานกับ สกสว. วช. และคณะกรรมการพิจารณาติดตาม และประเมินผลฯ (บอร์ด 2) เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการ ขั้นตอน พร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินแผนกิจกรรมเป็นไปอย่างเหมาะสม

ในการดำเนินแผนกิจกรรมทางทีมงานได้จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเป็นระยะ เพื่อสร้างการดำเนินการร่วมกันอย่างเหมาะสม และมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย ในแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ฝ่ายประสานฯ ได้สรุปการประชุมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินตามแผนกิจกรรม ดังนี้

- 1) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ โรงแรมมารวย กาเด็นท์ กรุงเทพฯ
- 2) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1 (1/2560) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 22 สกสว. เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 และคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการฯ
- 3) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) และผู้ทรงคุณวุฒิโครงการฯ เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 22 สกสว.

- 4) การประชุมร่วมกับสทสว. ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เพื่อขอคำปรึกษาและคัดเลือกเป็นเบื้องต้นกับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 รอบที่ 2 ที่ส่งมาเข้ารับการพิจารณา
- 5) การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียนในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สทสว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เพื่อแจ้งผลการประเมินข้อเสนอโครงการรอบ 1 และการแจ้งจำนวนและสถานะของโครงการที่ส่งมาให้พิจารณารอบ 2
- 6) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า) เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ และพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย (กรอบกฎหมาย 9 โครงการ และ กรอบเศรษฐกิจ 4 โครงการ)
- 7) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 สทสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า) เพื่อพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ และพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประเมินคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย (กรอบสังคม 11 โครงการ และ กรอบการศึกษา 7 โครงการ)
- 8) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) และผู้ทรงคุณวุฒิในวันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สทสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า) เพื่อเข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ร่วมกับนักวิจัยโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ (กรอบกฎหมาย และ กรอบเศรษฐกิจ)
- 9) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) และผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 สทสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า) เพื่อเข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการ ร่วมกับนักวิจัยโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ (กรอบสังคมและ กรอบการศึกษา) รอบ 1
- 10) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) และผู้ทรงคุณวุฒิ วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 - 16.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สทสว.เพื่อเข้าร่วมการรับฟังการนำเสนอและพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอโครงการ ร่วมกับนักวิจัยโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ (กรอบสังคมและ การอบ การศึกษาฯ) รอบ 2

- 11) เข้าพบกับผู้อำนวยการฝ่ายฯ ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 ณ สกสว. เพื่อนำเสนอผลการ ดำเนินการของแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ พัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน รวมถึงการนำเสนอ สถานะและการดำเนินงานของโครงการที่ผ่านการพิจารณา และสะท้อนอุปสรรคและปัญหาใน การดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินการต่อไปเป็นไปอย่างราบรื่น
- 12) การประชุมร่วมกับคณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ พัฒนาประเทศ (คณะที่ 2) เพื่อแจ้งผลการพิจารณาประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการ งบประมาณ 2561 รอบ 2/2562 จำนวน 7 โครงการ ในวันวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.
- 13) การประชุมคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิติดตามและประเมินผลพิจารณาความก้าวหน้าของ โครงการภายใต้แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการ พัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 : กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียนครั้งที่ 4/2562 ในวัน อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกสว.

ภารกิจ 3: ติดตามโครงการอย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาในรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยตามความ เหมาะสม

ผลการปฏิบัติงาน

จากโครงการที่ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ (บอร์ด 2) จำนวน 20 โครงการเดี่ยว ในแต่ละช่วงของการดำเนินการตั้งแต่ขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอโครงการ การติดต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการบอร์ด 2 การรวบรวมผลการประเมินข้อเสนอโครงการ และรายงาน ความก้าวหน้าให้กับทาง สกสว. รับทราบ รวมถึงการติดต่อกับนักวิจัยโครงการ ฝ่ายประสานฯ ได้ทำการ ประสานงานกับนักวิจัยแต่ละโครงการอย่างใกล้ชิด

ในการประสานงานกับนักวิจัย และทางต้นสังกัดของนักวิจัย ฝ่ายประสานฯ ได้มีการประสานงาน เพื่อติดตามโครงการที่ขึ้นสัญญาแล้วอย่างเป็นระยะ ๆ ผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้ เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องในขั้นตอนการดำเนินการวิจัย และมีกระบวนการวิจัยให้ตรงตามกรอบเวลาการ ดำเนินการวิจัย รวมถึงการให้คำปรึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการวิจัย กับนักวิจัยที่ผ่านการ พิจารณาทั้ง 20 โครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นการขึ้นสัญญาโครงการ การแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาสำหรับการนำเสนอ

รายงานความก้าวหน้าโครงการ นำเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ และการให้คำปรึกษาตลอดช่วงการดำเนินการวิจัย เพื่อให้การดำเนินการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

ภารกิจ 4: จัดการประชุมการเสนอความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้ นักวิจัยได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญและนำข้อเสนอแนะไปพัฒนา งานวิจัยให้เป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพ

ในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม คณะทำงานได้จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเป็นระยะ โดยขอสรุปการประชุมที่เป็นการจัดเวทีให้กับ นักวิจัยภายใต้แผนงานในช่วงของการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า และร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อนำเสนองานวิจัย ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินตามแผนกิจกรรมตามช่วงเวลาดังกล่าว ข้างต้น ดังนี้

- (1) การประชุมพิจารณาเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน รอบที่ 1 จำนวน 4 โครงการ ในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00–17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์
- (2) การประชุมพิจารณาเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน รอบที่ 2 จำนวน 7 โครงการ ในวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 22 สกสว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า)
- (3) การประชุมพิจารณาเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน รอบที่ 3 จำนวน 8 โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกสว.
- (4) การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการรอบที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุมชั้น 22 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

- (5) การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการรอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุมชั้น 22 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- (6) การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการรอบที่ 3 จำนวน 2 โครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- (7) การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการรอบที่ 4 จำนวน 5 โครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
- (8) การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการรอบที่ 5 จำนวน 8 โครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

อนึ่ง การประชุมร่วมต่างๆ เพื่อดำเนินแผนกิจกรรมนั้น จะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย ในแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ผลการปฏิบัติงาน

ในการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม ฝ่ายประสานฯ ได้จัดการประชุมผู้เกี่ยวข้องต่างๆ และได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมเป็นระยะ โดยขอสรุปการประชุมต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการดำเนินตามแผนกิจกรรมตลอดช่วงการดำเนินงานโครงการประสาน ดังนี้

อนึ่ง การประชุมร่วมต่างๆ เพื่อดำเนินแผนกิจกรรมนั้น จะส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่เหมาะสม และมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัย ในแผนงานการวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนา ประเทศ ประจำปี 2561 กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ภารกิจ 5: ให้ข้อคิดเห็นและให้ความเห็นชอบต่อรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ ได้มีการประสานงานกับนักวิจัยโครงการ เพื่อให้แต่ละโครงการพิจารณาปรับแก้ตาม คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งกลับมาให้ผู้ประสานฯ เป็นผู้ตรวจสอบเป็นเบื้องต้น และประเมินข้อเสนอ โครงการว่าได้มีการปรับแก้ตามข้อความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิหรือไม่ รวมถึงพิจารณาการคัดลอกในเชิง เนื้อหาของงานวิจัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ได้ดำเนินการหลังจากนักวิจัยได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการ บอร์ดและผู้ทรงคุณวุฒิ และนำส่งรายงานการปรับแก้ให้กับ สกสว. เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานตาม กรอบเวลาของการวิจัย

ภารกิจ 6: ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและประเมินโครงการตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาตาม เกณฑ์และแนวทางที่ สกสว. กำหนด

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของโครงการทั้ง 20 โครงการ ให้ดำเนินไปตาม ระยะเวลาที่ระบุในสัญญาตามเกณฑ์และแนวทางที่ สกสว.กำหนด โดยจะเป็นการแจ้งเตือนผ่านอีเมลไปยัง หัวหน้าโครงการทุกโครงการเมื่อถึงเวลาที่จะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าในระยะ 6 เดือน และการส่ง (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ในช่วงระยะ 6 เดือนหลัง รวมถึงการแจ้งเตือนการครบระยะเวลากำหนดการปรับแก้ตามเวลาที่ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานตามกรอบเวลาของการวิจัย

ภารกิจ 7: จัดทำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงินนำเสนอให้ฝ่ายทราบทุก 6 (หก) เดือน

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ มีการจัดทำรายงานความก้าวหน้า และรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอต่อทาง สกสว. ตามระเบียบของ สกสว. เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นภาพการดำเนินการของแผนกิจกรรม ตามข้อกำหนดอย่าง คร่งครัด โดยได้นำส่งรายงานความก้าวหน้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวในการดูแลและดำเนินการ ติดตามการทำงานวิจัยของนักวิจัยภายใต้แผนงานฯ รวมทั้งดำเนินการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเป็น การแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการดำเนินงานของแผนงานฯ รวมทั้งความคุ้มค่าที่ได้รับจากแผนงานฯ

ภารกิจ 8: เข้าร่วมประชุมและติดตามความก้าวหน้าของวงการศึกษาการและวงการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของชุดโครงการ

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ ได้มีการเข้าร่วมในกิจกรรมที่สทสว. จัดขึ้น พร้อมกันนี้ฝ่ายประสานฯ ยังมีแผนงานในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานภาคราชการ และสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน เพื่อติดต่อประสานงาน และประชาสัมพันธ์ในเรื่องการประกาศทุนวิจัย เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียนต่อไป จากผลการดำเนินภารกิจหลัก และภารกิจรองข้างต้น โครงการได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรม เพื่อสนับสนุน และประสานงานให้เกิดการดำเนินงานวิจัยที่เหมาะสม ตรงตามกรอบวิจัย และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยที่สร้างความบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม

ภารกิจ 9: ให้ความร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์สทสว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ ได้มีแผนในการร่วมมือกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ สทสว. ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ โดยจะมีการจัดการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการดำเนินการของโครงการ และสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการร่วมกันของนักวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2.2 ภารกิจรอง

2.2.1 ภารกิจรองที่ 1: พัฒนารฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาในสำนัก ประสานงาน

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลนักวิจัย เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาในสำนักประสานงาน โดยเริ่มเก็บข้อมูลในระบบ Microsoft excel เพื่อประโยชน์สำหรับฝ่ายประสานฯ ในช่วงระหว่างการติดตามและประสานงานกับนักวิจัยในแต่ละโครงการ รวมทั้งการทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามภารกิจ

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมของโครงการประสาน ฝ่ายประสานฯ จะทำการรวบรวมฐานข้อมูลนักวิจัยโครงการภายใต้แผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำไปเป็นฐานข้อมูลวิจัยสำหรับการเผยแพร่ในลำดับถัดไป รวมทั้งการจัดทำบทสรุปผู้บริหารอย่างย่อ (ตามภาคผนวก) เพื่อให้สำหรับการพัฒนาเผยแพร่ต่อไป

2.2.2 ภารกิจรองที่ 2: ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิจัยของภาครัฐและ เอกชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของแผนงาน ฯ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการปฏิบัติงาน

ฝ่ายประสานฯ มีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันวิจัยของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์เรื่องการเปิดรับทุนวิจัย และหากมีการนำเสนอกรอบวิจัยเพิ่มเติม จะทำการติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียนต่อไป

จากผลการดำเนินภารกิจหลัก และภารกิจรองข้างต้น โครงการได้ดำเนินการตามแผนกิจกรรม เพื่อสนับสนุน และประสานงานให้เกิดการทำวิจัยที่เหมาะสม ตรงตามกรอบวิจัย และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยที่สร้างความบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างเหมาะสม

ส่วนที่ 3

ผลงานการดำเนินงานของแผนงานฯ

ฝ่ายประสานฯ ได้ทำการประสานงาน เพื่อแผนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปี งบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน โดยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยภายใต้กรอบวิจัยนี้ ซึ่งได้ผลวิจัยที่มีเป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามขอบเขตการวิจัยที่สนับสนุนการวิจัยตามขอบเขตการทำงาน ที่คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ การประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการทำงาน สนับสนุน ช่วย และติดตามการทำงานของโครงการต่างๆ ในแผนงาน เพื่อให้ได้ผลผลิต/ ผลลัพธ์ของแต่ละโครงการอย่างเหมาะสม และวางแผนให้เกิดการใช้ประโยชน์ ส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัย และขยายผลจากการวิจัยอย่างเหมาะสม ดังกรอบการวิจัย 4 กรอบวิจัย ได้แก่

- 1) การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ
- 2) การวิจัยทางด้านกฎหมาย
- 3) การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา
- 4) การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ที่ผ่านการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยประจำปี 2561 ในรอบที่ 1 มีจำนวน 5 โครงการเดียว และในรอบที่ 2 มีจำนวน 15 โครงการเดียว รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 โครงการเดียว ที่ได้ขึ้นสัญญาโครงการ แต่มีเพียง 17 โครงการเดียวเท่านั้น ที่ได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น สำหรับอีก 3 โครงการเดียว ได้ดำเนินการยกเลิกสัญญา เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการวิจัยต่อไปได้ จากกรอบวิจัยทั้ง 4 ด้าน ฝ่ายประสานฯ ได้สรุปสาระสำคัญตามกรอบการวิจัยดังต่อไปนี้

3.1 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ

ในกรอบวิจัยที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

- 1) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน
- 2) การเปรียบเทียบโครงสร้างและการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐหรือกึ่งรัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนาของประเทศไทยกับประเทศอาเซียนอื่นๆ เช่น PERMANDU ของมาเลเซียกับ PMDU ของไทย
- 3) ศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
- 4) การทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาชานา เฟลต้า ตะบุงฮัจยี

กรอบการวิจัยด้านเศรษฐกิจ มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5 โครงการเดียว ขอยุติโครงการ 1 โครงการเดียว ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4,985,085 บาท ดังนั้นจึงมีโครงการเดียวในกรอบการวิจัยนี้ที่สามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นจำนวน 4 เรื่อง จึงสามารถสรุปสาระสำคัญของงานวิจัยได้ดังนี้

1) โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการฮัจยีในประเทศไทย” โดย ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน Tabung Haji ประเทศมาเลเซีย 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการฮัจยีในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการฮัจยีประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย และ 4) เพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการฮัจยีในประเทศไทย โดยเป็นการวิจัยแบบผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ครอบคลุมการศึกษาในประเด็นของโครงสร้างและการบริหารจัดการฮัจยี ทำการเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการกองทุนฮัจยีของประเทศมาเลเซีย และทำการพัฒนากลยุทธ์ในการบริหารจัดการฮัจยีสำหรับประเทศไทย ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ได้แก่ กลุ่มผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยีในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 400 คน และกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนการจัดการฮัจยีของประเทศมาเลเซีย Tabung Haji คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจยีไทย คณะทำงานคณะผู้แทนฮัจยีไทย ตัวแทนผู้ประกอบการฮัจยีไทย ผู้นำกลุ่ม (แชะห์) ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยีในปี 2561 ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย จำนวน 57 คน

จากการวิจัยพบข้อเสนอในการพัฒนาการบริหารจัดการอัยย์ของประเทศไทย คือ ควรปรับโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการอัยย์ในประเทศไทยทั้งระบบ โดยปรับการบริหารจัดการอัยย์ให้มีการดำเนินงานที่เป็นงานประจำและมีความต่อเนื่อง จำกัดจำนวนคณะกรรมการอัยย์เฉพาะที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ควรมีการสร้างการเข้าถึงอัยย์ควรเป็นบทบาทหนึ่งของหน่วยงานบริหารจัดการอัยย์ของไทย และควรมีการออกแบบและสร้างกลไกในการบริหารจัดการกองทุนอัยย์เพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการอัยย์ของไทย ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงมหาดไทย ให้ได้แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการอัยย์ ภายใต้การกำกับดูแล โดยการเสนอแก้ไขกฎกระทรวงให้มีความสอดคล้องในด้านต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดภาระงานของคณะกรรมการให้สอดคล้องกับภารกิจ หลังจากนั้นการพัฒนาในระดับอื่นๆจะค่อยเป็นค่อยไป

2) โครงการ “ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี” โดย อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดุฮามะลัน หัวหน้าโครงการ จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านการดำเนินงาน และด้านผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาสู่การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละจังหวัด และหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนา การท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าต่อไป ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทั้ง 3 ส่วนนำมาสู่การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน 4 ด้านคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ผลจากการศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและจังหวัดปัตตานี สามารถสรุปผลการศึกษาระเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดสงขลาได้ดังนี้คือ (1) จุดแข็ง ได้แก่ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเลือกตั้งผู้นำองค์กรได้โดยตรงทำให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ตามความสอดคล้องของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น ส่วนวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรทั้งสองเห็นชอบกับการวางเป้าหมายของการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลก การบังคับใช้เทศบัญญัติเข้ามาควบคุมดูแลรักษาภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าไม่ให้แปรเปลี่ยนไป รวมถึงเทศบัญญัติที่ครอบคลุมและส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการมีองค์กรอิสระช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองเก่าร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (2) จุดอ่อน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ปัญหาสำคัญคือที่จอดรถ นอกจากนี้ความยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าไปพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่ราบรื่นนัก (3) โอกาส

ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเมืองเก่าที่มีการนำร่องมาแล้ว นอกจากนี้การมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พร้อมจะเข้าร่วมในการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ (4) อุปสรรค ได้แก่ งบประมาณและความรู้ความชำนาญของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีไม่เพียงพอ รวมทั้งความร่วมมือและความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยเช่นกัน

ผลการประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดปัตตานี สรุปได้ดังนี้ (1) จุดแข็ง ได้แก่ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเลือกตั้งผู้นำองค์กรได้โดยตรง ทำให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ตามความสอดคล้องของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น ส่วนวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรทั้งสองเห็นพ้องกันในทิศทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาแต่อดีตภายในพื้นที่เมืองเก่า นอกจากนี้ บริเวณย่านเมืองเก่าปัตตานีมีแหล่งศาสนสถานเป็นที่เคารพศรัทธาในระดับจังหวัดและระดับภาค สามารถนำมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในเชิงพหุวัฒนธรรมได้ (2) จุดอ่อน ได้แก่ การขาดกฎหมายที่จะเข้ามาดูแลควบคุมแหล่งประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และการขาดเทศบัญญัติบางฉบับที่ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองเก่าปัตตานี นอกจากนี้ยังไม่มีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งมาช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า (3) โอกาส ได้แก่ ขณะนี้กำลังมีการจัดทำแผนแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการสร้างความร่วมมือกับเมืองเก่าในจังหวัดใกล้เคียง เช่น เมืองเก่าสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพร้อมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าร่วมกัน และ (4) อุปสรรค ได้แก่ ภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยของพื้นที่ และความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แนวทางการดำเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและปัตตานีที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS พบว่า (1) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของทั้งสองจังหวัดในรูปสหการตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ (2) การนำงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าของทั้งสองจังหวัด (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเท้าภายในเมืองเก่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับกลางและระดับย่อยภายในพื้นที่เมืองเก่า (4) การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สร้างสรรคเมืองให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ และ (5) การผลักดันการบูรณาระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาย่านเมืองเก่าไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดสงขลาและปัตตานี ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีมีประเด็นร่วมกัน คือ (1) การตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาเมืองเก่าในทุกๆ ด้านเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นอิสระและมีงบประมาณเฉพาะของตนเองทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน (2) การสร้างความความตระหนักรู้และจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เมืองเก่า รวมถึงเด็กและคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป และเข้าร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่า และ (3) การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาเมืองเก่า และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเมืองเก่าเพื่อให้การทำงานในพื้นที่เมืองเก่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดปัตตานีต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้านการอนุรักษ์และเทศบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน และการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองปัตตานีจากเมืองที่ไม่มีความปลอดภัยเปลี่ยนมาเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและดึงดูดใจ

3) โครงการ “แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม” โดย ผศ.ดร. อัสมัน แตะอาลี หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติทางด้านกฎหมายข้อมูลกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและด้านการลงทุนของประเทศบรูไนฯ (2) เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยในประเทศบรูไนฯ และเส้นทางการนำเข้าประเทศบรูไนฯ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งออกเครื่องแกงสำเร็จรูปเสนอต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้มีโอกาสร่วมลงทุนกับประเทศบรูไนฯ และ (4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเภทเครื่องแกงสำเร็จรูปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยส่งออกไปขายในตลาดนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทำวิจัยแบบผสมผสาน โดยเน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าวิธีการเชิงปริมาณ ผลการศึกษาพบว่า การนำเข้าสินค้าของประเทศบรูไนฯ ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่สำคัญ 2 ฉบับ คือ Emergency (Public Health) (Food) Order, 1998 ออกตามความในมาตรา 83(3) และ Public Health (Food) Regulations, 2000 ออกตามความในมาตรา 16 ของ Emergency (Public Health, Food) Order, 1998 โดยมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สำคัญที่ผู้ส่งออกต้องปฏิบัติตามคือ ข้อกำหนดด้านการแสดงฉลากอาหาร (General requirements for labeling) และข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์ (General Requirements for Containers) นอกจากนี้การใช้

มาตรการที่เกี่ยวข้องกับภาษีและไม่ใช้ภาษีในต่อสินค้าประเภทเครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยไม่ค่อยมีปัญหามากนัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบการใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยพัฒนาและปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องแกงจำนวน 6 ชนิดผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องแกงต้มยำ เครื่องแกงกะทิ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตีน เครื่องแกงส้ม จากวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง Hantana เครื่องแกงเขียวหวาน จากวิสาหกิจชุมชนสมใจนึ่ง และเครื่องแกงมีสมันและเครื่องข้าวหมก จากวิสาหกิจชุมชนครุสุใจ ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคบรูไนฯ ในระดับความชอบมากถึงมากที่สุด และผู้บริโภคมากกว่าร้อยละ 80 มีความสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปที่พัฒนาขึ้น เป็นที่สนใจของผู้บริโภคชาวบรูไนฯและให้การยอมรับในผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 ชนิดดังกล่าว

จากผลการศึกษาแนวทางการเข้าเครื่องแกงสำเร็จรูปเสนอต่อวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชน และภาครัฐให้มีโอกาสร่วมลงทุนกับประเทศบรูไนฯนั้น นักวิจัยได้ข้อสรุปแนวทางสำหรับการร่วมลงทุนเครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่อส่งออกไปขายในตลาดประเทศบรูไนฯ ได้ 3 รูปแบบ กล่าวคือ (1) Model A: Invest with Bruneian Distributors (การลงทุนกับผู้จัดจำหน่ายในประเทศบรูไนฯ) ซึ่งเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้กับนักลงทุนในประเทศบรูไนฯ ที่ง่ายที่สุด เหมาะกับวิสาหกิจชุมชนทุกขนาด และมีขั้นตอนและกระบวนการการนำเข้าเครื่องแกงสำเร็จรูปไปยังประเทศบรูไนฯ นั้นไม่ยุ่งยากและซับซ้อน อีกทั้งต้นทุนการนำเข้าก็น้อยกว่าการร่วมลงทุนรูปแบบอื่น ๆ (2) Model B: Doing OEM with Bruneian Company (การทำ OEM กับบริษัทในประเทศบรูไนฯ) ซึ่งรูปแบบที่สองนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เปิดโอกาสให้กับวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถขยายธุรกิจเครื่องแกงเพื่อส่งออกไปยังประเทศบรูไนฯ โดยขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการร่วมลงทุนค่อนข้างยุ่งยากกว่ารูปแบบแรก แต่อย่างไรก็ตามขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ นั้น นักลงทุนของประเทศบรูไนฯ จะดำเนินการทุกอย่างด้วยตนเอง หากเครื่องแกงสำเร็จรูปที่จะนำเข้านั้นได้ผ่านเกณฑ์ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ประเทศบรูไนฯ กำหนดแล้วก็สามารถร่วมลงทุนกับประเทศบรูไนฯ เพื่อนำสินค้าเครื่องแกงสำเร็จรูปนี้มาทำตลาดในประเทศบรูไนฯ ได้ ส่วนรูปแบบที่ 3 สำหรับแนวทางการร่วมลงทุนเครื่องแกงสำเร็จรูปของวิสาหกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น คือ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้เงินลงทุนที่ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยเหมาะสมมากนักสำหรับวิสาหกิจใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนั้นจากรูปแบบและแนวทางการร่วมลงทุนระหว่างวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงกับนักลงทุนของประเทศบรูไนฯ ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้

งานวิจัยนี้ได้เสนอแนะให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนให้นำรูปแบบและแนวทางการร่วมลงทุนที่วิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสำเร็จรูปใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกระทำได้ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจเครื่องแกงสำเร็จรูปให้สามารถนำสินค้าส่งออกไปยังประเทศบรูไนฯ หรือประเทศใน

กลุ่มอาเซียนได้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงสำเร็จรูปได้ขยายตลาดธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจกลุ่มเครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยให้ยั่งยืนได้ในอนาคต

4) โครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่าง ไทยและมาเลเซีย” โดย ดร.สุพรรณิ เขียวช่อม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้ผลการวิจัยที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาและประเมินผลความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซียที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และ 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย ตัวอย่างการวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 203 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลชาวไทย 2) ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลชาวไทย 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลชาวมาเลเซีย และ 4) ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลชาวมาเลเซีย วิธีการเก็บข้อมูลใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ไทยและมาเลเซียมีกรอบความร่วมมือในด้านฮาลาลทั้งในระดับภูมิภาค ระดับไตรภาคี และระดับทวิภาคี รวมการตกลงทั้งสิ้นจำนวน 5 ฉบับ สาเหตุที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซียไม่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก สามารถสรุปเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แต่ละฝ่ายต่างยึดมั่นในจุดแข็งที่ตนเองมี แต่ไม่แน่ใจที่จะเติมเต็มจุดอ่อนซึ่งกันและกัน และ 2) ต่างฝ่ายต่างไม่จริงจังต่อกันหรือหวาดระแวง

นอกจากนี้ประเทศไทยและมาเลเซียมีความร่วมมือระดับ B2B ในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การออกงานแสดงสินค้าและการจับคู่ธุรกิจ 2) การจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการ (Original Equipment Manufacturer: OEM) 3) การค้าชายแดน 4) การขายผ่านผู้แทนจำหน่าย 5) การสนับสนุนด้านแหล่งทุน และ 6) การลงทุนระหว่างประเทศ รูปแบบความร่วมมือระดับ B2B ใน 4 รูปแบบแรก พบว่ามีหลายเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรับเครื่องหมายฮาลาลของกันและกัน โดยผู้ประกอบการมาเลเซียพยายามเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยติดเครื่องหมายฮาลาลของมาเลเซียที่บรรจุกัญช์ โดยอ้างว่าจะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

อุปสรรคหลายประการที่ทำให้อุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยยังไม่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ ได้แก่ 1) การรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาลไทย 2) ความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบการนำเข้าของแต่ละประเทศ 3) การทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลที่มีลักษณะการทำงานแบบแยกส่วน ไม่ประสานเชื่อมโยงกัน และขาดการติดตามประเมินผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ประกอบกับการไม่มีผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฮาลาลโดยตรง 4) การทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่ยังไม่ทำงานในเชิงรุกเพื่อรองรับภาคธุรกิจได้ 5) ความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลที่ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านฮาลาลในเชิงธุรกิจ และ 6) ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ยังคลาดเคลื่อน รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่เปิดกว้าง

การประเมินความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย ไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ เนื่องจากทั้งไทยและมาเลเซียต่างไม่ต้องการเสียเปรียบกันและสงวนจุดแข็งของตนเองไว้ ทำให้มีที่ท่าที่จะเป็นการแข่งขันกันอย่างไม่เปิดเผย แต่หากประเมินมิติในอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มการให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยและมาเลเซียไม่สามารถหลีกเลี่ยงความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลได้ อีกทั้ง ความร่วมมือระดับรัฐบาลถึงแม้ว่าจะราบรื่นและยังไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ในอีกมุมหนึ่งความร่วมมือระดับรัฐก็เป็นนโยบายที่เปรียบเสมือนใบเบิกทางที่สำคัญที่จะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระดับเอกชนของทั้งสองประเทศ เช่น การลดภาษีศุลกากร เป็นต้น

3.2 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย

ในกรอบวิจัยที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

- 1) แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
- 2) แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

กรอบการวิจัยด้านกฎหมาย มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 3 โครงการเดี่ยว ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 2,970,774 บาท จึงสามารถสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ได้ดังนี้

1) โครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร จากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายป่าไม้ของประเทศไทยที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และศึกษามาตรการทางกฎหมาย หลักการจัดการป่าไม้ การคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และกฎหมายป่าไม้ของประเทศเยอรมัน เพื่อนำมาพัฒนากฎหมายและสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยและการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะประเด็นด้วยการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการป่าไม้มาพูดคุยสอบถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองป่า

ผลการศึกษาพบว่า ในระดับอาเซียน มาตรการสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดพื้นที่ป่าซึ่งมีสภาพสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผืนป่าเชื่อมต่อกันระหว่างประเทศให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ร่วมกันในฐานะที่เป็นผืนป่าข้ามพรมแดนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ด้วยการสร้างข้อตกลงความร่วมมือในการประสานงาน (harmonize) และใช้กลไกการจัดการร่วมกัน (coordination) ระหว่างรัฐภาคีที่ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์และจัดการป่าเช่นเดียวกัน โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoU) ว่าด้วยความร่วมมืออนุรักษ์ป่าข้ามพรมแดนในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี และเพิ่มพื้นที่ป่าในบริเวณป่าอนุรักษ์ข้ามพรมแดนและป่านอกพื้นที่อนุรักษ์โดยยังคงให้รัฐมีอำนาจบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของตนและไม่ก้าวล่วงอำนาจอธิปไตยของประเทศสมาชิกภายใต้การใช้นโยบายพัฒนาชนบทและการเกษตรร่วม ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินผ่าน “กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบทอาเซียนภายใต้โครงการเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy

(CAP)” ซึ่งเป็นมาตรการหลักสำหรับการคุ้มครองและจัดการป่าอย่างยั่งยืนผ่านการช่วยเหลือของประเทศสมาชิก เช่น การฝึกอบรม การสนับสนุนเงินทุน การให้คำปรึกษาและสร้างความร่วมมือ การปลูกป่า การทำวนเกษตร การป้องกันไฟป่า รวมถึงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับปรุงมูลค่าทางเศรษฐกิจจากไม้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เนื้อไม้ในภาคอุตสาหกรรมที่มาจากการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ให้รัฐทำหน้าที่สนับสนุนการอนุรักษ์ป่าในประเทศของตนผ่านนโยบายการพัฒนาชนบทและการเกษตรร่วม ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินของประชาคมอาเซียนผ่านการตั้ง “กองทุนเพื่อการพัฒนาชนบทอาเซียน ภายใต้โครงการเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy (CAP)” เพื่อสร้างทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ที่มาจากการจัดการป่าอย่างยั่งยืน ด้วยระบบวนเกษตร ให้เป็นลักษณะที่โดดเด่นของผลิตภัณฑ์อาเซียน อีกทั้งยังช่วยสร้างการแข่งขันในตลาดที่จะนำไปสู่การเกิดแรงจูงใจให้ประเทศสมาชิกต้องนำแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ป่าไปปฏิบัติ

ในระดับประเทศ ควรสนับสนุนให้มีการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว ทั้งสามประเทศจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายและกำหนดมาตรการสนับสนุนทางกฎหมายให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ในสามด้านคือ การอนุรักษ์ป่า การเพิ่มพื้นที่ป่า และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากป่าไม้จากการจัดการอย่างยั่งยืน

ดังนั้นจึงควรกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศให้อยู่ในกรอบเดียวกันที่เน้นการอนุรักษ์ป่าข้ามพรมแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละประเทศต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป่าอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐภายใต้นโยบายการพัฒนาชนบท ในขณะเดียวกันต้องขจัดปัญหาความยากจนโดยการร่วมกันพัฒนาความเจริญเติบโตของชนบทและการสร้างงานในชนบทด้วยนโยบายการเกษตรร่วมส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน” จากผืนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และควรพัฒนากฎหมายป่าไม้ของแต่ละประเทศ ใน 3 ด้านต่อไปนี้ 1) สนับสนุนการอนุรักษ์ป่า 2) เพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยการบังคับใช้กฎหมายและใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

2) โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร” โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ หัวหน้าโครงการ จาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร เป็นหลักในการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อหาข้อเท็จจริงบางประการประกอบการศึกษา วิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบประเด็นการกำกับดูแลตลาดทุนอิสลามและหลักชะรีอะฮ์บิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกศุ๊กและกองทุนรวมอิสลาม และแนวปฏิบัติในการคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์

ผลการวิจัยพบว่า ตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อยู่ภายใต้กำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มาเลเซีย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสินค้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ตามลำดับ ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีอีกหน่วยงานหนึ่งเพิ่มเติมในการกำกับดูแล คือ ธนาคารกลางสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ ส่วนหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดทุนอิสลามของสิงคโปร์และสหราชอาณาจักร คือ ธนาคารกลางประเทศสิงคโปร์และ The Financial Conduct Authority ตามลำดับ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอิสลามของทั้ง 5 ประเทศดังกล่าว มีโครงสร้างอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังของแต่ละประเทศอีกระดับหนึ่ง สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และไทย กำหนดรูปแบบชะรีอะฮ์บิบาลในระดับสถาบันเท่านั้น ส่วนมาเลเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้กำหนดชะรีอะฮ์บิบาลเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชาติและระดับสถาบัน สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศุ๊ก ประเทศไทย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์และสหราชอาณาจักร มิได้มีกฎหมายดังกล่าว ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอิสลามนั้น มาเลเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ประเทศไทย สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรมิได้มีกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ทุกประเทศมีเกณฑ์ในการคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ ซึ่งประเทศไทย สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ เกณฑ์ของ FTSE Russel ส่วนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ใช้เกณฑ์ของ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) และมาเลเซียมีเกณฑ์ที่กำหนดโดยสภาที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ประจำสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย

3) โครงการ “การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย” โดย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

จากแนวคิดใหม่ในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย Regulatory Impact Analysis (RIA) มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณากฎหมายปัจจุบันที่ไม่เหมาะสม หรือ การตรากฎหมายใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อ การเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งการนำ การวิเคราะห์ผลกระทบ จากกฎหมายมาใช้ในการพัฒนากฎหมายถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา ถึงลักษณะการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อรอบงานวิจัยชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปได้ใน กรอบระยะเวลา งานวิจัยนี้จึงมุ่งไปที่การศึกษาเชิงการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายที่นำไปสู่ การขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

งานวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย อัน นำไปสู่การขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย งานวิจัย จะนำข้อมูลจาก การศึกษาเอกสารมาเปรียบเทียบอันนำไปสู่ข้อมูลขั้นต้น เพื่อทำการศึกษาในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย กับการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย งานวิจัยนำข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติทางการ ปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทยในส่วนท้ายของงานวิจัยขึ้นนี้จะจัดทำข้อเสนอแนะในการยกระดับการปรับใช้การ วิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายกับการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วย

เมื่อพิจารณาการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยเปรียบเทียบทั้งสามประเทศ แล้วพบว่าประเทศไทยมีปัญหาในการนำการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายไปปฏิบัติ ประเทศไทยยังขาด การคัดกรองกฎหมายใหม่เพื่อมิให้มีกฎหมายเกินความจำเป็น สร้างให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคม การเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ประเทศไทยยังขาดความชัดเจนในการ ขับเคลื่อนการปรับใช้ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อการลดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจ

3.3 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา

ในกรอบวิจัยที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

- 1) นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม และการบริหารจัดการของประเทศในอาเซียน
- 2) พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบการวิจัยด้านสังคมวิทยา มีโครงการที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 5 โครงการเดียว ขอยุติโครงการ 2 โครงการเดียว ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 7,330,096 บาท ดังนั้นจึงมีโครงการเดียวในกรอบการวิจัยนี้ที่สามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นจำนวน 5 เรื่อง จึงสามารถสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ได้ดังนี้

1) โครงการ “นโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาลมาเลเซีย: กรณีศึกษานโยบายภูมิบุตรต่อชาวสยาม” โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายภูมิบุตรของมาเลเซียและแนวทางการบริหารจัดการนโยบายภูมิบุตรที่มีต่อชาวสยามในมาเลเซีย ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวสยามในมาเลเซียที่มีต่อนโยบายภูมิบุตรตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาการมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาวสยามภายใต้นโยบายภูมิบุตร เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และประชาชนชาวสยามที่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายภูมิบุตรในรัฐเคดาห์และรัฐกลันตันแห่งละ 9 คน รวมจำนวน 18 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวสยามในรัฐเคดาห์และรัฐกลันตันแห่งละ 400 คน รวม 800 คน

ผลการศึกษาพบว่า สิทธิของชาวสยามตามนโยบายภูมิบุตรด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การซื้อหุ้นกองทุน การค้าขาย การประมงงานก่อสร้างของรัฐบาล การซื้อขายที่ดิน การซื้อที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม ด้านสังคม ได้แก่ การศึกษาและทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ศาสนา การรับราชการ ด้านการเมือง ได้แก่ การเป็นวุฒิสมาชิก สมาชิกพรรคการเมือง ผู้ใหญ่บ้าน แต่ชาวสยามก็ยังไม่ได้รับสิทธิหรือมีโอกาสเท่าเทียมกับชาวมลายูในด้านการประมงงานก่อสร้างของรัฐบาล การซื้อขายที่ดิน การซื้อที่อยู่อาศัย การศึกษาและทุนการศึกษา และการรับราชการ แนวทางการบริหารจัดการคือ รัฐบาลมาเลเซียควรให้สิทธิแก่ชาวสยามเท่าเทียมกันกับชาวมลายูแบบค่อยเป็นค่อยไป นอกจากนี้ปัจจัยด้านเพศ ศาสนา การมีญาติพี่น้องอาศัยใน

ประเทศไทย สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด การประกอบอาชีพ รายได้รวมที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติ นโยบายภูมิบุตรแตกต่างกัน สำหรับความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมแบ่งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของ ชาวสยามภายใต้นโยบายภูมิบุตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถจำแนกรายด้านเรียงจาก มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้าน การเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และด้าน เศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง นโยบายภูมิบุตรของมาเลเซีย ถือว่าเป็น บทเรียนสำหรับประเทศไทย ดังนั้นในการกำหนดนโยบายชนกลุ่มน้อยของไทย ซึ่งมีชนกลุ่มน้อยทั้งที่อพยพ เข้ามาจากพม่า จีน ลาว เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา หรือที่อาศัยอยู่บนที่สูงที่เรียกว่าชาวเขา และชาวไทย มุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เราควรเลือกใช้นโยบายชนกลุ่มน้อยที่เหมาะสม นุ่มนวล ปราศจากความ รุนแรงเหมือนกับบางประเทศ

2) โครงการ “การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย” โดย อ.ดร.ศรียามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยและเพื่อหาความสัมพันธ์ ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารและพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในเขตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาเวียดนาม และไทย การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวาง โดยผู้วิจัยทำการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Multistage cluster sampling เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่ม ตัวอย่างทั้งหมด 2,171 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุไทย 510 คน ผู้สูงอายุมาเลเซีย 537 คน ผู้สูงอายุพม่า 487 คน ผู้สูงอายุเวียดนาม 497 คน และผู้สูงอายุญี่ปุ่น 140 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ด้วย แบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยประกอบด้วย แบบวัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยตามมาตรฐานองค์การ อนามัยโลกเป็นแบบวัด 20 ข้อคำถาม แบบวัดพฤติกรรม 36 ข้อคำถาม และแบบวัดคุณภาพชีวิต 24 ข้อ คำถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าผู้สูงอายุมาเลเซียประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่มีปริมาณเพียงพอใน 3 อันดับ แรก คือ 1.การมีอินเทอร์เน็ตที่บ้าน 2.การมีรายได้เพียงพอที่ตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดปีที่ผ่านมา โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชน และ 3. รู้สึกว่า ในละแวกบ้านมีความปลอดภัย ในขณะที่ ผู้สูงอายุมาเลเซียประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่ยังมีปริมาณไม่เพียงพอใน 3 อันดับแรก คือ 1. ได้รับการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่พบในผู้สูงอายุ 2. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ ทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในชุมชน และ 3. ในชุมชนมีรถขนส่งสาธารณะ (รถไฟ รถยนต์ รถ โดยสารประจำทาง ฯลฯ) ที่คนในชุมชน รวมทั้งคนพิการ คนตาบอด และคนหูหนวก สามารถเข้าถึงได้ไม่ เพียงพอ

งานวิจัยในครั้งนี้เป็นหลักฐานสำคัญในการตอบโจทยที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรหรือเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุสามารถเพิ่มพูนพลังของผู้สูงอายุในอาเซียนได้อย่างประจักษ์ ซึ่งผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุสูงจะมีพูนพลังสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุต่ำ โดยจะมีพูนพลังสูงกว่าประมาณ 3.30 เท่า ในผู้สูงอายุไทย 5.90 เท่า ในผู้สูงอายุมาเลเซีย 5.71 เท่า ในผู้สูงอายุเวียดนาม และ 6.27 เท่า ในผู้สูงอายุพม่า

งานวิจัยนี้ยังสนับสนุนบทบาทเชิงบวกของสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุสูงจะมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุต่ำ โดยจะมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 3.42 เท่า สำหรับผู้สูงอายุไทย คุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 2.1 เท่าสำหรับผู้สูงอายุมาเลเซีย คุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 1.99 เท่าสำหรับผู้สูงอายุเวียดนาม และคุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 3.04 เท่าสำหรับผู้สูงอายุพม่า

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่สามารถแสดงกลไกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพูนพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอาเซียน การศึกษาพบว่า การอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุ โดยจะทำให้ผู้สูงอายุมีพูนพลังที่สูงขึ้น และพูนพลังที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น (โดยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรจะมีผลทั้งทางตรงต่อคุณภาพชีวิต และทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยผ่านพูนพลัง ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลทางตรงต่อพูนพลัง และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอาเซียน

3) โครงการ “การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้ศึกษาการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และศึกษาว่าคนมาเลเซียมีทัศนคติต่อผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่ไปทำงานอย่างไร รวมทั้งทำความเข้าใจลักษณะและระดับการบูรณาการทางสังคมในมาเลเซียของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง จำนวน 103 คน สัมภาษณ์ระดับลึก คือ นายจ้างชาวมาเลเซีย จำนวน 15 คน ผู้ย้ายถิ่นที่ทำงานในมาเลเซีย จำนวน 11 คน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน

ผลการศึกษาพบว่า การส่งเสริมให้การย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้เป็นทางเลือกที่นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ย้ายถิ่น ครอบครัว และชุมชน โดยในภาพรวม ข้อค้นพบจากงานวิจัยชี้ให้เห็นว่า การไปทำงานในมาเลเซียของแรงงานไทยจากสามจังหวัด

ภาคใต้เป็นทางเลือกที่เกิดจากทั้งแรงผลักดันทางเศรษฐกิจจากพื้นที่ต้นทาง ในเรื่องการหางานยากและค่าแรงถูก และแรงดึงดูดในพื้นที่ปลายทาง ที่ถูกมองว่ามีความต้องการแรงงานและให้ค่าจ้างสูงกว่างานในประเทศไทย และยังมีเครือข่ายทางสังคมที่คอยสนับสนุนการทำงานในมาเลเซีย นอกจากนี้ การทำงานของแรงงานจากสามจังหวัดภาคใต้ยังเป็นการทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานทำให้มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับความคุ้มครองในฐานะแรงงาน ผู้ที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากแรงงานจากสามจังหวัด คือ นายจ้างในถิ่นปลายทางได้รับประโยชน์จากการเป็นผู้ประกอบการ และการจ้างงานแรงงานจากสามจังหวัดภาคใต้

แรงงานจากสามจังหวัดในมาเลเซียตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่ถิ่นปลายทางนี้ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ คือ ต้องการรายได้เพิ่มขึ้น และหางานง่ายกว่าประเทศไทย ที่สำคัญงานวิจัยนี้พบว่า แรงงานเพียงมากกว่าหนึ่งในสามเล็กน้อยที่ทำงานโดยมีใบอนุญาตทำงาน และเกือบทุกคนทำงานไม่มีสัญญาจ้าง และแรงงานเกือบทุกคนให้เงินกับทางบ้าน โดยในช่วง 1 ปี ก่อนการสำรวจแรงงานส่วนใหญ่ให้เงินกับครอบครัวในประเทศประมาณ 10,000-15,000 บาท ส่วนทัศนคติของชาวมาเลเซียที่มีต่อแรงงานไทยนั้น แม้จะมีการมองว่าแรงงานไทยเป็นชนชั้นแรงงานไม่มีความเท่าเทียมกับคนมาเลเซีย แต่หากพิจารณาเปรียบเทียบกับแรงงานจากชาติอื่นๆ แล้ว ในสายตาของชาวมาเลเซียมองว่าแรงงานไทยดีกว่าแรงงานจากประเทศอื่นๆ เพราะมีความรู้สึกลึกซึ้งกันในด้านของภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนออกมาให้แง่ของการที่แรงงานไทยมักได้รับค่าจ้างสูงกว่าแรงงานจากชาติอื่นๆ โดยเครือข่ายความช่วยเหลือทางสังคมที่สำคัญของแรงงานไทยที่ทำงานในมาเลเซีย คือ คนไทยที่อยู่ที่มาเลเซียด้วย นอกจากนี้แรงงานจากสามจังหวัดภาคใต้ยังมีการบูรณาการทางสังคมในประเทศมาเลเซียในระดับจำกัด เป็นเพียงแรงงานที่จำเป็นแต่ไม่ใช่คนในสังคมเดียวกัน แรงงานส่วนใหญ่ไม่รู้สึกรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมาเลเซีย และมีปฏิสัมพันธ์กับคนมาเลเซียนอกเหนือจากเรื่องงานน้อยมาก อย่างไรก็ตาม แรงงานส่วนใหญ่ยังมีมุมมองในด้านบวกและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในมาเลเซีย นอกจากนี้มีหลักฐานที่ชี้ว่าระดับการบูรณาการทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับความสุขของแรงงาน

4) โครงการ “การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน” โดย คุณคอลัฟ ต่วนบุละ หัวหน้าโครงการ นักวิจัยอิสระ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเลี้ยงนกเขาชวาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลสืบเนื่องต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายการวิจัยประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้เลี้ยงนกเขาชวา 2) ผู้ที่ทำธุรกิจที่เชื่อมโยงกับการเลี้ยงนกเขาชวา และ 3) ผู้สนับสนุนการดำเนินงานของกิจกรรมการเลี้ยงนกเขาชวา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก เพื่อศึกษาข้อมูลการเลี้ยงนกเขาชวาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลสืบเนื่องต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน และใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณในการสำรวจข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างเฉพาะประเด็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงนกเขาชวาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลการศึกษาพบว่า การเลี้ยงนกเขาชวาของประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือได้ว่าเป็นฐานผลิตที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ำเลี้ยงนกเขาชวาและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนกเขาชวา เช่น กรงนก หัวกรงอาหารและยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นตลาดสำหรับการรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการนกเขาชวาที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างสูง เนื่องจากการตื่นตัวและความนิยมเลี้ยงนกเขาชวาจำนวนมาก ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับนกเขาชวา เช่น กรงนกเขา อาหารนก เป็นต้น ไม่ได้เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเลี้ยงในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีฐานการผลิตมากพอสมควร ส่วนสิงคโปร์และมาเลเซียยังคงเป็นตลาดที่สำคัญไม่น้อย เนื่องจากนกเขาชวาและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนกเขา ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นที่ต้องการ

ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า แม้การเลี้ยงนกเขาจะเป็นวัฒนธรรมเล็กๆ แต่ก็เป็วัฒนธรรมที่ทรงพลังในสังคม เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากเสียงของนกเขาชวาส่งผลให้คนเลี้ยงรู้จักการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การไปมาหาสู่กัน ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจกันในกิจกรรมของการปาเวาะห์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และที่สำคัญเสียงของนกเขาชวาก็ได้ส่งผลต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชายได้ใช้เป็นพื้นที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใต้อาณาเขตที่อาจจะมีความหวาดระแวงอยู่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ขึ้น แต่พวกเขาได้ใช้พื้นที่ทางสังคมนี้สร้างความเป็นกลุ่มคนที่ขึ้นชมกับเสียงนกเขาชวาซึ่งพวกเขาได้เรียกกลุ่มของตนว่า “ชวาวงศ์” ที่มีสมาชิกมาจากหลากหลายอาชีพ และชาติพันธุ์ มีทั้งคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนจีน ร่วมกันตั้งเป็นชมรม สมาคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวาให้คงอยู่ในสังคมและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าต่อสังคมโดยรวมอย่างในปัจจุบัน ด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตนกเขาชวาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ทำให้ผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและมีผลต่อความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมภายนอก เราจะพบว่าลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมการเลี้ยงนกเขาชวานั้น มีทั้งลักษณะของการเข้ามาติดต่อซื้อขายนกเขาชวาในพื้นที่ การเข้ามาร่วมลงทุนเพาะพันธุ์นกเขาชวา การเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่และการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลทำให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบของการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก การพึ่งพา เอื้อประโยชน์ต่อการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในด้าน

ต่างๆ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงนกเขาชวาของกันและกัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการพัฒนาการเลี้ยงนกเขาชวาที่สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้คนภายใต้วัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวานี้มีความแน่นแฟ้นที่สามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศได้

5) โครงการ “มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาทาวน: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลองจังหวัดระนอง” โดย นพ.จิโรจ สนิธวานนท์ หัวหน้าโครงการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพกับของแรงงานเมียนมาที่ทำงานและอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายในเมียนมาทาวน จังหวัดระนอง โดยการประเมินการได้รับความรู้ด้าน “สุขภาพ” ของแรงงานเมียนมา จากแหล่งต่างๆ ที่นำไปสู่การสังเคราะห์กระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานเมียนมา รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาชุมชนแรงงานเมียนมาสุขภาพดีต้นแบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย โดยใช้การศึกษาเชิงปริมาณ ที่ศึกษาเฉพาะของแรงงานเมียนมาชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เดินทางผ่านเข้ามาทางด่านชายแดนท่าเทียบเรือสะพานปลา ต.บางรีน อ.เมือง จ.ระนอง แล้วมาอาศัยและทำงานอยู่เมียนมาทาวน จังหวัดระนอง ในเขตเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว และศึกษาเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกันนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติทั้งในส่วนกลาง ระดับจังหวัดและในพื้นที่ รวมทั้งผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการชุมชนและแรงสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน เมื่อวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพกับของแรงงานเมียนมา และการได้รับความรู้ด้านสุขภาพของแรงงานเมียนมาในเมียนมาทาวนจากแหล่งต่างๆ แล้ว ได้มาซึ่งกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานเมียนมาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพและมิติความซับซ้อนทางวัฒนธรรมรวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาทาวนที่เสริมแรงโดยนวัตกรรมด้านการสื่อสารสุขภาพ คือ สื่อสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ภาษาเมียนมาที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในชุมชนและสังคมวงกว้าง โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งโอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียนจากการให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพและความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องของแรงงานข้ามชาติ

3.4 ผลการดำเนินงานของแผนงานฯ ภายใต้กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

ในกรอบวิจัยที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

- 1) ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
- 2) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน
- 3) แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

กรอบการวิจัยด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน มีโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน 5 โครงการเดียว ใช้งบประมาณในการดำเนินการวิจัยรวมทั้งสิ้น 4,619,245 บาท จึงสามารถสรุปสาระสำคัญของงานวิจัย ได้ดังนี้

1) โครงการ “การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.อภัยนันท์ จิตรโรจนรักษ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสภาพการณ์ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเจรจาของกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการศึกษาระดับสถาปัตยกรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบระบบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ 3) เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย โดยการใช้วิธีการศึกษาเอกสาร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้แทนของประเทศอาเซียนจำนวน 4 ประเทศ ที่เข้าร่วมการประชุมนั้น ๆ ได้แก่ ผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุม ASEAN Architect Education Committee (AAEC) และ การประชุม ASEAN Architect Council (AAC) จำนวน 8 ท่านจาก 4 ประเทศ ประเทศละ 2 ท่าน ได้แก่ ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการศึกษาพบว่า การจัดตั้งคณะทำงานด้านการศึกษาภายใต้กรอบการเจรจาความตกลงอาเซียนเพื่อให้พิจารณาด้านการศึกษาร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการยอมรับร่วมกันของอาเซียนด้านการบริการสถาปัตยกรรมนั้น ยังไม่มีกำหนดเวลาสรุปชัดเจน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าโอกาสที่จะทำการศึกษาระบบการรับรองและพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทยเพื่อที่จะเข้าสู่มาตรฐานสากลอันส่งผลต่อการรับรองหลักสูตร สถาบันหรือปริญญาในระดับสากลได้ต่อไป นอกจากนี้คณะวิจัยได้ข้อค้นพบว่า ข้อแตกต่างระหว่างประเทศที่ส่งผลให้การดำเนินการในการเจรจาด้านการศึกษายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ได้แก่ 1) หน่วยงานผู้มีอำนาจ 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิต

ผู้จบการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3) ประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนเข้าสู่การขอรับใบอนุญาต และ 4) การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นประเด็นการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของไทยควรพิจารณาในหัวข้อ ระบบการจัดการเรียนการสอน ในเรื่องระยะเวลาในการจัดการศึกษา สำหรับหลักสูตรการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศไทยอาจไม่มีความจำเป็นในการกำหนดจำนวนปีกักปี แต่ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ภายใต้กรอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตลอดจนสภาสถาปนิกที่มีการกำหนดในเรื่องมาตรฐานของหน่วยกิตที่สอดคล้องกับปีที่ต้องเรียนรู้เต็มเวลาจึงจำเป็นที่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปี เนื้อหารายวิชา ควรเน้นการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการวิชาการร่วมกันทางวิชาหลัก วิชาสนับสนุน และวิชาโครงสร้าง หรือเน้นเฉพาะเรื่องของสถาปัตยกรรมเขตร้อน และสถาปัตยกรรมพื้น ถิ่น เพื่อสร้างเสริมจุดแข็งของบัณฑิตที่จบการศึกษา วิธีการสอนควรเน้นให้เกิดการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนการจัดการ Workshop เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน และทักษะของผู้เรียน

นอกจากนี้สภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาซึ่งมีสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ทั้ง 3 หน่วยงานเสมือนเป็นตัวแทนของทั้งภาครัฐ เอกชน และการศึกษา ควรมีการวางยุทธศาสตร์ นโยบาย และกลยุทธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดจนกระบวนการควรต้องชัดเจน มีมาตรฐานที่แน่นอน สำหรับแนวทางการตรวจรับรองและการประเมิน การผลักดันให้มีการตรวจรับรองเพียงเกณฑ์เดียว หรือการจัดทำให้เป็นหน่วยงานกลางน่าจะส่งผลดีต่อกระบวนการทำงานของสถาบันการศึกษาและลดการซ้ำซ้อนในการดำเนินการได้

2) โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดย ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความฉลาดทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในประเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และ 2) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านอาจารย์ และ 3) เพื่อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในภาพรวม โดยดำเนินการวัดระดับและเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลจาก 3 ประเทศ และวัดระดับการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 3 ด้านประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านเป้าหมายและทัศนคติ

ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลไทยน้อยกว่าฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ด้วยเนื่องสังคมภายในประเทศไทยแม้ว่ามีความหลากหลายซึ่งเห็นได้จากการจัดแบ่งภูมิภาคแต่คงมีวิถีชีวิตหรือเป็นสังคมที่อยู่แบบเกาะกลุ่มกันเป็นส่วนใหญ่คือคนที่วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมเดียวกันจะรวมกลุ่มกัน จึงน่าจะเป็นเหตุผลที่นักศึกษาพยาบาลไทยขาดประสบการณ์การปฏิบัติตนในสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งต่างจากนักศึกษาพยาบาลฟิลิปปินส์และมาเลเซียที่มีประสบการณ์อยู่กับสังคมพหุวัฒนธรรมรอบตัว เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์และวัฒนธรรม มีการเรียนรู้การใช้ภาษาสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเหตุผลให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นกลางในการสื่อสารได้ หรือการนำภาษากลางของประเทศมาใช้ในการสื่อสารกับคนแต่ละชนเผ่า

ผลการศึกษาและเปรียบเทียบการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างวัฒนธรรมพบว่า ค่าเฉลี่ยของประเทศไทยน้อยกว่าประเทศฟิลิปปินส์และมาเลเซีย ในขณะที่บริบททางสังคมแวดล้อมของประเทศมาเลเซียมีข้อได้เปรียบในด้านความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ประชาชนในสังคมมีความหลากหลายด้านชาติพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ที่นักศึกษาพยาบาลในประเทศมาเลเซียจึงมีโอกาสดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพในสถานการณ์จริงกับผู้ป่วยต่างวัฒนธรรมระหว่างการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การวิเคราะห์ประเด็นอิทธิพลของการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมพบว่า เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามประเทศ โดยการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงกล่าวได้ว่า ยังมีการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะส่งผลให้ความฉลาดทางวัฒนธรรมสูงขึ้นได้

3) โครงการ “การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลิฮียี หัวหน้าโครงการ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 3) สังเคราะห์กลยุทธ์และพัฒนาแนวทางการนำไปใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ในครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และนักเรียน ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ และในประเทศไทย กับผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้สำรวจในกลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลักสูตรบูรณาการ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย ที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 251 คน

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์จากการสังเคราะห์เพื่อใช้ในบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ 1) กลยุทธ์หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลาม (บูรณาการสาระการเรียนรู้/บูรณาการโครงสร้างรายวิชา) 2) กลยุทธ์การสอนแนวใหม่ สำหรับรายวิชาบูรณาการอิสลาม 3) กลยุทธ์การวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม 4) กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) กลยุทธ์ระบบพัฒนาครูโรงเรียนบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และ 6) กลยุทธ์หุ้นส่วนทางการศึกษา โดยมีตัวแปรที่สำคัญในการขับเคลื่อนคือความเข้าใจของครูต่อแนวทางของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ตัวแปรปัจจัยด้านผู้ปกครอง และตัวแปรด้านนโยบายแห่งรัฐ สำหรับแนวทางการนำไปใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มีชื่อว่ากระบวนการ “อัพลีร์น (UPLERN)” ซึ่งประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ 1) การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Understanding) 2) การจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Prioritizing) 3) การเรียนรู้ (Learning) 4) การนำกลยุทธ์ไปใช้และประเมิน (Employing and Evaluation) 5) การให้ผลสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reflecting and Revising) และ 6) การสร้างเครือข่าย (Networking)

4) โครงการ “การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา”
โดย ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานภาพประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรระดับโรงเรียนของทั้งสองประเทศ เพื่อวิเคราะห์ถึงแนวทางในการปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาจากทางฝั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์ของกัมพูชาและการทำงานของคณะทำงานจากประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว และเพื่อเสนอแนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรโรงเรียนของทั้งสองประเทศเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นเอกสารชั้นต้นและเอกสารชั้นรองภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ในส่วนข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การศึกษาของกัมพูชาซึ่งเริ่มขึ้นภายใต้ระบอบอาณานิคมของฝรั่งเศส ส่วนหนึ่งใช้ข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส (Bibliothèque Nationale de France) และหอจดหมายเหตุอาณานิคมโพ้นทะเล (Le Centre des archives d'outre-mer) เมืองเอ็กซ์ ออง โปร วองซ์ ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้จะมีการ

สัมภาษณ์เชิงลึก และมีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์กัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ผลการวิจัยทำให้พบข้อสรุปสำคัญในการปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาสามารถทำได้โดยผ่าน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาผ่านตัวหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์โดยภาพรวม ควรเน้นไปที่การใช้ทักษะของการวิพากษ์หรือระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ซึ่งจะทำให้ให้นักเรียนเข้าใจถึงข้อจำกัดหรือบริบทปัจจัยต่างๆ

2. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาจากแบบเรียน การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ผ่านแบบเรียนควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้นักเรียนเอาไปคิดวิเคราะห์และต่อยอด

3 การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาผ่านวิธีการสอน การเพิ่มแหล่งที่มาของข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อเห็นถึงความหลากหลายของมุมมอง หรือการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ตามการวิเคราะห์ของตน รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดประวัติศาสตร์อื่นๆ ผ่านกระบวนการคิดค้นของนักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาาร่วมกัน และให้ผู้ปฏิบัติซึ่งก็คือ ครูไปทดลองใช้ โดยการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง Platform network learning community ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ในเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจจะรวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของครู

นอกจากนี้ควรจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบของความเป็นภูมิภาคเชื่อมโยงกับโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ จะนำมาซึ่งการลดความเป็นชาตินิยม เขียนประวัติศาสตร์ในเชิงการศึกษาภูมิภาค และต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนว่า ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตที่อธิบาย ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้นไม่ควรจะเอาบริบทของปัจจุบันมาตัดสิน นอกจากนี้การเรียนรู้จากศาสตร์อื่นๆ อาจนำมาใช้ในการลดความขัดแย้งได้ เช่น การพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน การงดใช้ประทุษวาจา (hate speech) ซึ่งก็คือ ถ้อยคำโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เป็นต้น รวมถึงการรังแกผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่สัมฤทธิ์ผลจะช่วยสอนนักเรียนในเรื่องการไม่ดูถูกหรือกล่าวร้ายผู้ใดโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน

5) โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์” โดย รศ.ดร.ธีระ สนิทธารักษ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลการวิจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการเปรียบเทียบระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) ระหว่างไทยและสิงคโปร์ มีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านระบบการศึกษาในสายอาชีพของประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการศึกษาในสายอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์ครอบคลุมระบบบริหารจัดการ การพัฒนาผู้เรียน โปรแกรม/หลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางในการสร้างอาชีพให้ผู้เรียนหรือการสร้างให้ผู้จบการศึกษามีมาตรฐานด้านแรงงานที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน และ 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและต่อระดับอื่นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาชีวศึกษา การศึกษานี้ได้อาศัยการวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งผู้บริหาร นักปฏิบัติ ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและสิงคโปร์ ตลอดจนผู้ปกครองและนักศึกษาตามอาชีวศึกษาต่าง ๆ

ผลการศึกษาพบว่า อาชีวศึกษาของไทยยังมีปัญหาอีกมากทั้งในเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ และเชิงการพัฒนา รวมไปถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนด งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านภาพลักษณ์และค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กับสังคมและปัจเจกบุคคล ทั้งข้อจำกัดของนโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนทางสังคมด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคม ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์ ดังนั้น หากจะปฏิรูปหรือแก้ไขระบบอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับอาชีวศึกษา จำเป็นต้องอาศัยการแก้ไขในองค์รวมทั้งทางด้านนโยบายการสนับสนุนและวางแนวทางแก้อาชีวศึกษาที่ชัดเจน รวมถึงทางด้านสังคมการสร้างค่านิยมทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับชุดองค์ความรู้ไม่เท่าเทียมกันและการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้แก่ระบบการศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาไทยเราล้าหลังกว่าสิงคโปร์ไม่น้อยกว่า 25 ปี จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนทั้งระบบในทุกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.5 สรุปผลการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน จะมีพิจารณาผลผลิต (Output) และตัวชี้วัดผลผลิตของโครงการ ดังนี้

3.5.1 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดภายใต้โครงการในรอบวิจัยที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

ผลผลิตที่ได้รับ

แนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 4 เรื่อง (ยุติสัญญาการรับทุน 1 โครงการ)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ได้โครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนตะบุงฮัจยีในประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย เพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับการบริหารจัดการฮัจยีในประเทศไทย
- ได้แนวทางการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย ข้อมูลกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและด้านการลงทุนของประเทศบรูไนฯ
- ได้แนวทางในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนา การท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี
- ได้แนวทางในการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

องค์ความรู้และแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในอาเซียน รวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 4 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ควรปรับโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการอัยยในประเทศไทยทั้งระบบ และควรมีการออกแบบและสร้างกลไกในการบริหารจัดการกองทุนอัยยเพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและคุณภาพการให้บริการอัยยของไทย
- ควรผลักดันและสนับสนุนงบประมาณแก่วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องแกงให้มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาเพื่อเป็นสินค้าส่งออกได้
- ในการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและปัตตานีควรมีประเด็นร่วมกันในเรื่องการตั้งคณะกรรมการร่วม สร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์เมืองเก่าให้คนในพื้นที่ และฝึกอบรมบุคลากรของอปท.
- ประเทศไทยต้องมีกลยุทธ์เชิงรุกที่เน้นสร้างจุดแข็งในการสร้างโอกาสที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย

3.5.2 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดภายใต้โครงการในรอบวิจัยที่ 2

ผลผลิตที่ได้รับ

กฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 3 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ได้มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

- ได้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักรเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- ได้ผลการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย (RIA) เพื่อลดอุปสรรคการทำธุรกิจในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

องค์ความรู้ทางด้านกฎหมาย/กฎระเบียบ/ ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 3 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ควรกำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งประเทศไทย สปป.ลาว และเมียนมาให้อยู่ในกรอบเดียวกันที่เน้นการอนุรักษ์ป่าข้ามพรมแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประเทศไทยพัฒนาตลาดทุนอิสลามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักชะรีอะฮ์กีบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอิสลาม เกณฑ์การคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ และการบริหารความเสี่ยงด้านชะรีอะฮ์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทุนอิสลามของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
- ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ การดำเนินการว่าด้วย Test Based Regulation การจัดทำความร่วมมือภาครัฐและเอกชนว่าด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย การใช้ประเด็นอุปสรรคในการทำธุรกิจจากกฎหมายเป็นตัวตั้ง

3.5.3 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดภายใต้โครงการในรอบวิจัยที่ 3

ผลผลิตที่ได้รับ

นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้านของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 5 เรื่อง (ยูติโครงการ 2 เรื่อง)

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- ได้ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยและพหุพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในเขตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
- นโยบายภูมิบุตรของมาเลเซียและแนวทางการบริหารจัดการนโยบายภูมิบุตรที่มีต่อชาวสยามและซิมซัมในมาเลเซีย
- ได้แนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนกอชาและกิจการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงนกอชาอันเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้นโยบายการสนับสนุนเศรษฐกิจโดยใช้ฐานวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เข้มแข็งของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- การส่งเสริมให้การย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซียของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้เป็นทางเลือกที่นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ย้ายถิ่น ครอบครัว และชุมชน
- ได้ความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพของแรงงานเมียนมา ที่ทำงานและอาศัยอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมาตรการส่งเสริมสุขภาพของแรงงานเมียนมา ในเมียนมาทาว์น จังหวัดระนอง

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

องค์ความรู้ทางด้านนโยบาย/กฎหมาย กระบวนการทางสังคม/การบริหารจัดการ รวมถึงพฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ในประเทศสมาชิกอาเซียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 7 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรหรือเป็นมิตรต่อผู้สูงวัยสามารถเพิ่มพหุพลังของผู้สูงวัยในอาเซียนได้อย่างประจักษ์

- องค์ความรู้ที่ได้จากนโยบายภูมิบุตรสามารถนำมาเป็นบทเรียนและเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายอย่างเสมอภาคในประเทศไทยสำหรับชนกลุ่มน้อยต่างๆให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
- นโยบายในการเสริมสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยให้พวกเขาเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจสำหรับคนในพื้นที่ เพราะนอกจากเขาชาวสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นสื่อกลางของการเปิดพื้นที่สร้างความเข้าใจระหว่างผู้คนที่ทั้งที่เป็นคนไทยพุทธ มุสลิม หรือแม้กระทั่งบุคคลภายนอกพื้นที่
- องค์ความรู้เรื่องกระบวนการตัดสินใจย้ายถิ่น กระบวนการย้ายถิ่น การทำงาน การตั้งถิ่นฐานในประเทศมาเลเซีย และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในต้นทาง รวมถึงแนวนโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่อยู่ในมาเลเซีย
- ความเห็นเชิงนโยบายและผลการพิจารณาความเหมาะสมของกระบวนการชุมชนในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ การพัฒนามาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานเมียนมา

3.5.4 ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัดภายใต้โครงการในกรอบวิจัยที่ 4

ผลผลิตที่ได้รับ

การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- แนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
- แนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรโรงเรียนของทั้งสองประเทศ
- นโยบายการส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในภาพรวม
- กลยุทธ์การสอนและพัฒนาแนวทางการนำไปใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในบริบทสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

- ข้อเสนอแนะและแนวทางต่อระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและต่อระดับอื่นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาชีวศึกษา

ผลลัพธ์ที่ได้รับ

องค์ความรู้ทางด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน และแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

- รายงานการวิจัย 5 เรื่อง

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

- แนวทางการพัฒนาการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของไทยให้ทัดเทียมในระดับสากล เพื่อส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพของคนไทยในอนาคตที่สามารถไปทำงานในระดับนานาชาติต่อไป
- การปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี และเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลจากฝ่ายกัมพูชาให้กับกระทรวงศึกษาธิการของไทยทราบ
- การนำข้อมูลที่ได้ไปปรับรูปแบบและแนวทางเพื่อสำหรับพัฒนาทักษะทางวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาพยาบาล ตั้งแต่การเรียนการสอนตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาไทยและประเทศมาเลเซียกับประเทศฟิลิปปินส์ และการนำเสนอข้อมูลต่อหน่วยงานด้านการศึกษาของหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนวิชาชีพพยาบาล เพื่อนำเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะทางด้านวัฒนธรรมนำไปประยุกต์ร่วมกับความรู้ทางวิชาชีพ
- ชุดความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอน สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม และการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรสำหรับการผลิตครูอิสลามศึกษาในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเปิดรายวิชาในการพัฒนานักศึกษาวิชาชีพครู รวมถึงครูพี่เลี้ยงที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนของคณะวิทยาการอิสลามให้สอดรับการการเปลี่ยนแปลงของการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต่อไป
- ชุดความรู้ด้านระบบการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการด้านอาชีวศึกษา

3.6 ผลงานเด่นและความคุ้มค่า

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้แผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ได้ถูกนำเสนอเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในรูปแบบที่หลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.6.1 งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ

1) โครงการ “แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม” โดย ผศ.ดร. อัสมัน เตอาลี หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้ดำเนินการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกไปประเทศบรูไนฯ หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปเพื่อการส่งออกไปประเทศบรูไนฯ วันที่ 3 ตุลาคม 2562 สถานที่ ห้องบรรยาย Active learning ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 7 คน ตัวแทนจากวิสาหกิจชุมชน 4 รายที่ผ่านมาตรฐานฮาลาลและอย.แล้ว ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกงบ้านดินและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมใจนึก จ.สงขลา 4 คน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องแกง Hantana จ.ยะลา 1 คน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนครูสุใจ จ.นราธิวาส 2 คน

3.6.2 งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่ 2 ด้านกฎหมาย

1) โครงการ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน” โดย ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร จากมหาวิทยาลัยพะเยา

ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (TCI กลุ่ม 1) (อยู่ในระหว่างพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ)

2) โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร” โดย ศ.ดร.ซากาเรีย หะมะ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

ซากาเรีย หะมะ ซอปีเราะห์ การ์ียอ และนูรีซัน หะมะ. (2563). การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร. วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปีที่ 10 ฉบับที่ 19 (ฉ.1 มกราคม-มิถุนายน) 2563 (อยู่ระหว่างการตีพิมพ์)

3) โครงการ “การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย” โดย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ได้นำเสนอเบื้องต้นให้แก่ที่ประชุมคณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย รับฟังข้อมูลเบื้องต้น ประชุม ณ กระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
- ปรับใช้แนวคิดจากงานวิจัย ในงานวิจัย ว่าด้วย “โครงการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนมาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายย่อยและประชาสัมพันธ์มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้ารายใหญ่” สนับสนุนโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
- ใช้สอนในวิชา กฎหมายการแข่งขันทางการค้า (177429) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วิชากฎหมายและนโยบายการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ (167710) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.6.3 งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่ 3 ด้านสังคมวิทยา

1) โครงการ “นโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาลมาเลเซีย: กรณีศึกษานโยบายภูมิบุตรต่อชาวสยาม” โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- ได้มอบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่หอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลทราบข้อมูล และได้รับรู้ผลการวิจัยและนำไปปรับใช้ในงานวิชาการต่างๆ
- กำลังเขียนบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในวารสารไทยที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus

2) โครงการ “การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย” โดย อ.ดร.ศรียามน ติรพัฒน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

กำลังส่งบทความลงวารสารวิชาการ ตีพิมพ์ใน International Journal of Environmental Research and Public Health 2 เรื่อง ดังนี้

- Age Friendly Environments in ASEAN plus Three: Case Studies from Japan, Malaysia, Myanmar, Vietnam, and Thailand
- Active ageing and Age Friendly Environments towards Elderly Population in ASEAN Countries

3) โครงการ “การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย รศ.ดร.อารี จำปากลาย หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ตีพิมพ์บทความวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

- Aree Jampaklay, Katherine Ford and Aphichat Chamrathirong. (2020). Social Integration among Thai Muslim Migration in Malaysia. The 5th Asian Population Association Conference. (Proceedings).
- Katherine Ford, Aree Jampaklay and Aphichat Chamrathirong. (2020). Mental Health of Thai Muslim Migration in Malaysia. The 5th Asian Population Association Conference. (Proceedings).

4) โครงการ “มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาทาวน: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลองจังหวัดระนอง” โดย นพ.จิโรจ สิ้นธวานนท์ หัวหน้าโครงการ จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การเข้าร่วมประชุม Health Sectoral Working Group ภายใต้คณะกรรมการประสานบริการอาเซียน (Coordinating Committee on Services; CCS) และหยิบยกประเด็นการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในประชาคมอาเซียนเพื่อทราบและพิจารณา

3.6.3 งานวิจัยภายใต้กรอบการวิจัยที่ 4 ด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

1) โครงการ “การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.อภัยนันท์ จิตรโรจนรักษ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียนในงาน The 4th International Conference on Innovative Education and Technology (ICIET 2019) จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (RMUTT) หัวข้อเรื่อง The development of Architectural Education from the ASEAN Framework Agreement on Trade in Services under the ASEAN community

ชื่อผู้แต่ง Attayanan Jitrojanaruk, Pattra Suebsiri, Monton Janjamsai and Buncha Booranasing

สืบค้นข้อมูลได้ที่

- Book of Abstract: <http://www.iciet.rmutt.ac.th/download/1225/>

- Proceeding: <http://www.iciet.rmutt.ac.th/download/1220/>

2) โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน” โดย ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วารสารวิชาการ

Phanphairoj, K., & Piromsombat, C. (2019). The Influence of Cultural Training on Cultural Intelligence: a Systematic Review and Meta-analysis of Diverse Samples. *Multicultural Education*, 5(1). (SCOPUS)

กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์, Ritzmond Loa, Tang Li Yoong & สุทธิศานต์ ชุ่มวิจารณ์. (2019). มาตรการวัดความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล: การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนของการวัดระหว่างประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย. *วารสารวิธีวิทยาการวิจัย (Journal of Research Methodology: JRM)*, 32(3). (TCI1)

การประชุมวิชาการ

นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง The effect of institution support to cultural intelligence of senior nursing students: comparison among Malaysia, Philippines, and Thailand ในการประชุม The 6th International Conference on Education (ICEDU 2020), online conference 3-5 April 2020.

3) โครงการ “การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” โดย ดร.มุฮัมมัดอาฟีฟี อัซซอลีฮีย์ หัวหน้าโครงการ จากวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในฐานข้อมูล Web of Science/Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Assalihee, M., Boonsuk, Y., Bakoh, N., & Sano, I. L. (2019). Reconceptualizing the 21st century English pedagogies for Islamic school teachers in Asean. *Journal of Nusantara Studies*, 4(1), 401-421. <http://dx.doi.org/10.24200/jonus.vol4iss1pp401-421>

4) โครงการ “การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา” โดย ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ “Reform of the Thai-Cambodian relations history in curriculum” the 9th Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education (AICMSE 2019-Oxford) is on Monday, 12th August 2019, Oxford, United Kingdom (อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์)

3.7 อุปสรรค

จากการดำเนินงานภายใต้กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 มีจำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและขึ้นสัญญาแล้วจำนวน 20 โครงการ มีปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้

- ผลของการมีจำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเป็นจำนวนมาก ทำให้กระบวนการตั้งแต่การพิจารณาข้อเสนอโครงการ การประชุมคณะกรรมการบอร์ด การติดต่อกับนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิใช้เวลาเป็นจำนวนหลายวันในการดำเนินงานจัดประชุมเพื่อพิจารณา ทำให้เกิดความล่าช้าในการขึ้นสัญญาของโครงการ และไม่ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- การปรับแก้ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบอร์ดของนักวิจัยยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ จึงทำให้นักวิจัยต้องใช้เวลาในการปรับแก้หลายรอบ และมีบางโครงการที่จำเป็นต้องยุติโครงการ ส่งผลต่อความล่าช้าในการดำเนินการวิจัยให้ตรงตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ และไม่บรรลุผลการดำเนินการวิจัยในบางกรอบการวิจัย

3.8 ข้อเสนอแนะ

เพื่อเป็นการรองรับข้อเสนอโครงการจำนวนมากที่ผ่านการพิจารณา สกสว.ควรมีการจัดการกระบวนการพิจารณาในแต่ละขั้นตอนการดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินการของโครงการวิจัยที่ไม่ตรงตามกรอบเวลาที่วางไว้ นอกจากนี้ข้อสังเกตจากรายงานความก้าวหน้าของนักวิจัยที่พบว่าการคัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้มีการอ้างอิงหรือการไม่อ้างอิงเนื้อหา ทางสกสว.ควรตั้งกฎเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าว ด้วย เพื่อช่วยให้รายงานการวิจัยมีคุณภาพที่ดี รวมถึงการมีระบบการติดตามนักวิจัย และการมีพี่เลี้ยงสำหรับนักวิจัยที่น่าเป็นห่วง เพื่อให้การดำเนินการวิจัยดำเนินไปอย่างมีคุณภาพจนจบการดำเนินการวิจัย เพื่อที่จะทำให้อำนาจคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้ผลการศึกษาวิจัยที่สามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และสามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยภายใต้แผนงานนำไปใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคผนวก ก.

บทคัดย่อของนักวิจัย

กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ

จำนวน 4 โครงการวิจัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการฮัจญ์ในประเทศไทย”
โดย ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุ์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

การศึกษาค้นคว้ามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน Tabung Haji ประเทศมาเลเซีย 2) เพื่อศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการบริหารจัดการฮัจญ์ในประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการฮัจญ์ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียในด้านความพึงพอใจของผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการฮัจญ์และ 4) เพื่อศึกษาและพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับการบริหารจัดการฮัจญ์ในประเทศไทย

ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างและการบริหารจัดการกองทุน Tabung Haji ของประเทศมาเลเซียเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบของสถาบันการเงินอิสลามที่ดำเนินกลยุทธ์ด้านกิจการฮัจญ์ของประเทศมาเลเซียโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล มีบทบาทสำคัญในการสร้างโอกาสในการไปประกอบพิธีฮัจญ์ให้แก่ประชาชนจึงเปรียบเสมือนองค์กรที่ทำหน้าที่ด้านสาธารณสุขภาคพื้นฐาน เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีมุสลิมเป็นประชากรส่วนใหญ่และการประกอบพิธีฮัจญ์เป็นศาสนกิจภาคบังคับสำหรับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์แล้วส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองทุน พบปัญหาและอุปสรรคในด้านจำนวนโควตาที่ไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทำให้มีระยะเวลาที่รอคอยนานถึง 20 ปี

การบริหารจัดการฮัจญ์ในประเทศไทย เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบของหน่วยงานราชการ ดูแลกำกับ การให้บริการของบริษัทเอกชน โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจญ์ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้กำกับ ดูแล บริหารจัดการโดยแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยซึ่งมีวาระปีต่อปีมาทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และการให้บริการด้านการฮัจญ์เป็นการให้บริการโดยภาคเอกชน ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ได้รับบริการที่มีความแตกต่างกัน เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขในภาพรวมได้อีกทั้งปัญหาทางด้านเศรษฐกิจส่งผลให้จำนวนผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของประเทศไทยมีจำนวนน้อยกว่าโควตาที่ได้รับการจัดสรรมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อทำการเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการฮัจญ์ของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียสามารถนำเสนอผลการเปรียบเทียบเป็น 2 ประเด็น คือ สถานะขององค์กร และการบริหารจัดการประเด็นสถานะขององค์กร มีความแตกต่างกันคือ 1) ลักษณะองค์กร 2) ความเป็นอิสระและโปร่งใส 3) การขับเคลื่อนและการพัฒนา ประเด็นการบริหารจัดการ มีความแตกต่างกันคือ 1) ด้านทรัพยากรบุคคล 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านเครื่องมือ และ 4) ด้านการจัดการ

เมื่อนำมาวิเคราะห์พบแนวการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการฮัจญ์ไทย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 1.การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กร 2.การพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการธุรกิจฮัจญ์ 3.การยกระดับฮัจญ์ชาวไทยและการสร้างการรับรู้สาธารณะ และ 4.การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการฮัจญ์

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี”

โดย อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดุฮาเมลณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โครงการวิจัยเรื่องศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี 3 ด้าน คือ ด้านโครงสร้าง ด้านการดำเนินงาน และด้านผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาสู่การประเมินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของแต่ละจังหวัด และหาแนวทางในการเพิ่มศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนา การท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าต่อไป ผลการวิเคราะห์ศักยภาพทั้ง 3 ส่วนนำมาสู่การประเมิน ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใน 4 ด้านคือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ผล การศึกษาประเมินได้ว่าศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดสงขลา คือ (1) จุดแข็ง ได้แก่ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเลือกตั้งผู้นำองค์กรได้โดยตรงทำให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ตาม ความสอดคล้องของพื้นที่และความต้องการของท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรทั้งสองเห็นชอบกับการ วางเป้าหมายของการพัฒนาเมืองเก่าสงขลาไปสู่เมืองมรดกโลก การบังคับใช้เทศบัญญัติเข้ามาควบคุมดูแล รักษาภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าไม่ให้แปรเปลี่ยนไป รวมถึงเทศบัญญัติที่ครอบคลุมและส่งเสริมการ บริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการมีองค์กรอิสระช่วยขับเคลื่อนงานพัฒนาเมืองเก่าร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (2) จุดอ่อน ได้แก่ การบริหารจัดการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว ปัญหาสำคัญคือที่จอดรถ นอกจากนี้ความยินยอมพร้อมใจของประชาชนที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าไปพัฒนาและปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทำให้การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (อปท.) ไม่ราบรื่นนัก (3) โอกาส ได้แก่ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเมืองเก่าที่มีการนำ ร่องมาแล้ว นอกจากนี้การมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่พร้อมจะเข้าร่วมในการพัฒนาร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และ (4) อุปสรรค ได้แก่ งบประมาณและความรู้ความชำนาญของบุคลากรในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีไม่เพียงพอ รวมทั้งความร่วมมือและความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่มีผลต่อ การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด้วยเช่นกัน ผลการประเมินศักยภาพขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของจังหวัดปัตตานี คือ (1) จุดแข็ง ได้แก่ การกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นเลือกตั้ง ผู้นำองค์กรได้โดยตรง ทำให้สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้ตามความสอดคล้องของพื้นที่และความ ต้องการของท้องถิ่น โดยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรทั้งสองเห็นพ้องกันในทิศทาง การพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้น ความเป็นพหุวัฒนธรรมซึ่งสืบทอดต่อกันมาแต่อดีตภายในพื้นที่เมืองเก่า นอกจากนี้ บริเวณย่านเมืองเก่า ปัตตานีมีแหล่งศาสนสถานเป็นที่เคารพศรัทธาในระดับจังหวัดและระดับภาค สามารถนำมาสร้างเป็นจุดขาย

ด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวในเชิงพหุวัฒนธรรมได้ (2) จุดอ่อน ได้แก่ การขาดกฎหมายที่จะเข้ามาดูแลควบคุมแหล่งประวัติศาสตร์และภูมิทัศน์เมืองประวัติศาสตร์ และการขาดเทศบัญญัติบางฉบับที่ส่งเสริมการบริหารจัดการท่องเที่ยวภายในพื้นที่เมืองเก่าปัตตานี นอกจากนี้ยังไม่มีองค์กรอิสระที่เข้มแข็งมาช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่า (3) โอกาส ได้แก่ ขณะนี้กำลังมีการจัดทำแผนแม่บทในการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าซึ่งจะมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีโอกาสด้านการสร้างความร่วมมือกับเมืองเก่าในจังหวัดใกล้เคียง เช่น เมืองเก่าสงขลา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายพร้อมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าร่วมกัน และ (4) อุปสรรค ได้แก่ ภาพลักษณ์ของความไม่ปลอดภัยของพื้นที่ และความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

แนวทางการดำเนินกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและปัตตานีที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS พบว่า (1) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ของทั้งสองจังหวัดในรูปแบบการตามกฎหมายท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำบริการสาธารณะ (2) การนำงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองเก่าของทั้งสองจังหวัด (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเดินเท้าภายในเมืองเก่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับกลางและระดับย่อยภายในพื้นที่เมืองเก่า (4) การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สร้างสรรค์เมืองให้ตอบสนองต่อวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ และ (5) การผลักดันการบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาย่านเมืองเก่าไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน

แนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดสงขลาและปัตตานีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในย่านเมืองเก่าของจังหวัดสงขลาและจังหวัดปัตตานีมีประเด็นร่วมกัน คือ (1) การตั้งคณะกรรมการร่วมที่มีองค์ประกอบจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนเข้ามาบริหารจัดการและพัฒนาเมืองเก่าในทุกๆ ด้านเพื่อให้มีการทำงานที่เป็นอิสระและมีงบประมาณเฉพาะของตนเองทำให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน (2) การสร้างความความตระหนักรู้และจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่เมืองเก่า รวมถึงเด็กและคนรุ่นใหม่ให้ร่วมกันรักษามรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไปและเข้าร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ย่านเมืองเก่า และ (3) การฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคส่วนอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาเมืองเก่า และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเมืองเก่าเพื่อให้การทำงานในพื้นที่เมืองเก่าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จังหวัดปัตตานีต้องเพิ่มเติมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้านการอนุรักษ์และเทศบัญญัติเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน และการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองปัตตานีจากเมืองที่ไม่มีความปลอดภัยเปลี่ยนมาเป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและดึงดูดใจ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน : กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม”
โดย ผศ.ดร. อัสมัน เตออาลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและรวบรวมแนวทางการปฏิบัติทางด้านกฎหมาย ข้อมูลกฎระเบียบและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายและด้านการลงทุนของประเทศบรูไนฯ (2) เพื่อสำรวจความต้องการเครื่องแกงสำเร็จรูปของไทยในประเทศบรูไนฯ และเส้นทางการนำเข้าประเทศบรูไนฯ (3) เพื่อศึกษาแนวทางการส่งออกเครื่องแกงสำเร็จรูปเสนอต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้มีโอกาสร่วมลงทุนกับประเทศบรูไนฯ และ (4) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลประเภทเครื่องแกงสำเร็จรูปในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยส่งออกไปขายในตลาดนอกกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้วิจัยใช้รูปแบบการทบทวนวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method) โดยเน้นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมากกว่าวิธีการเชิงปริมาณ จะประกอบด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการใช้แบบสอบถาม โดยการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การกำหนดขนาดตัวอย่าง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการวิจัย และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. กฎระเบียบของการส่งออกและนำเข้า ผู้ประกอบการเครื่องแกงจะต้องมาลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร เพื่อนำข้อมูลเข้าเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร
2. ความต้องการเครื่องแกงไทยของคนบรูไนฯ พบว่าคนบรูไนฯซื้อเครื่องแกงไทยเพื่อไปทำอาหารเองที่บ้าน ในระดับมากและมากที่สุด
3. ผลการทดสอบความชอบชิมผลิตภัณฑ์เครื่องแกงชนิดต่างๆ พบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องแกงต้มยำของวิสาหกิจชุมชนสมใจนึก, ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงกะทิและเครื่องแกงเขียวหวานของวิสาหกิจชุมชนพริกแกงบ้านดิน กลุ่มตัวอย่างให้คะแนนความชอบที่ระดับ ชอบปานกลางถึงชอบมาก
4. แนวทางการร่วมลงทุนเครื่องแกงสำเร็จรูประหว่างนักลงทุนประเทศบรูไนฯและวิสาหกิจชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 วิธี คือ
 - 4.1 Model A: Invest with Bruneian Distributors (การลงทุนกับผู้จัดจำหน่ายในบรูไนฯ)
 - 4.2 Model B: Doing OEM with Bruneian Company (การทำ OEM กับบริษัทในบรูไนฯ)
 - 4.3 Model C: Foreign Direct Investment (การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย”

โดย ดร.สุพรรณณี เขียวช่อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มูลค่าทางการตลาดฮาลาลขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากประชากรมุสลิมมีแนวโน้มมากขึ้น ทำให้หลายประเทศสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแบ่งในตลาดฮาลาลมากขึ้น ทั้งไทยและมาเลเซียต่างศักยภาพสูงในการแข่งขันในธุรกิจอาหารฮาลาล ประเทศไทยมีจุดแข็งในช่วงต้นของโซ่อุปทาน คือ มีวัตถุดิบอุดมสมบูรณ์ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ มีอาหารที่หลากหลายและมีคุณภาพ ส่วนมาเลเซีย มีจุดแข็งในตอนท้ายของโซ่อุปทาน ได้แก่ การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย แม้ประเทศไทยจะมีศักยภาพดังกล่าวและพยายามที่จะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้าอาหารฮาลาล แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น ประเทศไทยอาจต้องการยุทธศาสตร์ใหม่ในการแข่งขันในตลาดอาหารฮาลาล งานวิจัยนี้จึงต้องการทราบว่าไทยและมาเลเซียมีแนวทางที่จะนำจุดแข็งของกันและกันมาปิดจุดอ่อนได้หรือไม่

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาและประเมินผลความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซียที่เกิดขึ้นแล้ว และ 2) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย ตัวอย่างการวิจัยทั้งสิ้นจำนวน 203 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลชาวไทย จำนวน 57 คน 2) ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลชาวไทย จำนวน 92 คน 3) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลชาวมาเลเซีย จำนวน 24 คน และ 4) ผู้ประกอบการอาหารฮาลาลชาวมาเลเซีย จำนวน 30 คน วิธีการเก็บข้อมูลใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และการสังเกตการณ์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ความร่วมมือในระดับรัฐบาลซึ่งเป็นเชิงนโยบายที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังพบความร่วมมือระดับเอกชนในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการ การขายผ่านผู้กระจายสินค้า การค้าชายแดน การสนับสนุนด้านแหล่งทุน และการลงทุนระหว่างประเทศ หากประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน ความร่วมมือในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซียไม่น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ แต่หากประเมินมิติในอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มการให้ความสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ไทยและมาเลเซียไม่สามารถหลีกเลี่ยงความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลได้เลย งานวิจัยนี้ได้ใช้ TOWS Matrix ในการนำเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมให้กับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทยทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชน

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย
จำนวน 3 โครงการวิจัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดน ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน”

โดย ผศ.ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายป่าไม้ของประเทศที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์และจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน และศึกษามาตรการทางกฎหมาย หลักการจัดการป่าไม้ การคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และกฎหมายป่าไม้ของประเทศเยอรมัน เพื่อนำมาพัฒนากฎหมายและสร้างแนวปฏิบัติที่เหมาะสมสำหรับการจัดการป่าไม้ของประเทศไทยและการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย ประเทศเมียนมา และ สปป.ลาว

งานวิจัยนี้เสนอแนะนโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่สามารถสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนระหว่างประเทศไทย เมียนมา และสปป.ลาว ดังนี้

ประการแรก กำหนดเป้าหมายเชิงนโยบายในการคุ้มครองป่าข้ามพรมแดนของทั้งสามประเทศให้อยู่ในกรอบเดียวกันที่เน้นการอนุรักษ์ป่าข้ามพรมแดนควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้แผนพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละประเทศต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการป่าอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังต้องลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงานของรัฐภายใต้นโยบายการพัฒนาชนบท ในขณะเดียวกันต้องขจัดปัญหาความยากจนโดยการร่วมกันพัฒนาความเจริญเติบโตของชนบทและการสร้างงานในชนบทด้วยนโยบายการเกษตรร่วมส่งเสริมการสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ของอาเซียน” จากผืนป่าที่มีการจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ประการที่สอง พัฒนากฎหมายป่าไม้ของแต่ละประเทศ ใน 3 ด้านต่อไปนี้ 1) สนับสนุนการอนุรักษ์ป่า 2) เพิ่มพื้นที่ป่าและฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม 3) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ถูกกฎหมายและผลิตภัณฑ์จากป่าที่ไม่ใช่เนื้อไม้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน โดยการบังคับใช้กฎหมายและใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือผลักดันให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ประการที่สาม ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค ที่สามารถช่วยสร้างความตระหนักในความสำคัญของผืนป่าข้ามพรมแดนและความจำเป็นที่ต้องอนุรักษ์ผืนป่าข้ามพรมแดนให้กับชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายยังสามารถช่วยในการแก้ปัญหาในพื้นที่ เช่น ปัญหาไฟป่า และหมอกควันข้ามแดน โดยการช่วยเหลือสามารถให้ในรูปแบบของการเผยแพร่ข้อมูล หรือสนับสนุนเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในการดำเนินการ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร”

โดย ศ.ดร.ซากาเรีย หะมะ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

สินทรัพย์ทางการเงินอิสลามมีมูลค่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขยายตัวประมาณ 7% จากปี พ.ศ.2558 และคาดว่าจะในปี พ.ศ. 2565 สินทรัพย์ทางการเงินอิสลามจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.8 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นขยายตัวอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี สินทรัพย์ทางการเงินอิสลามที่มีอัตราการเจริญเติบโตมากที่สุด คือ ตลาดศุกุกและกองทุนอิสลาม ซึ่งตลาดศุกุกมีมูลค่า 344,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น 32.58% จากปี พ.ศ. 2555 ส่วนกองทุนรวมอิสลามมีมูลค่า 91,233 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2559 ปี เพิ่มขึ้น 101% จากปี พ.ศ. 2555 ประเทศมาเลเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร ได้ประกาศตัวและตั้งเป้าหมายของประเทศของตนให้กลายเป็นศูนย์กลางการเงินอิสลาม ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการพัฒนาระบบนิเวศของการเงินอิสลามที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับบริบทของแต่ละประเทศเพื่อรองรับการขยายตัวของการเงินอิสลามอย่างมั่นคงและยั่งยืน

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนอิสลามที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยใช้การวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักในการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) เพื่อหาข้อเท็จจริงบางประการประกอบการศึกษาวิเคราะห์ โดยเปรียบเทียบประเด็นการกำกับดูแลตลาดทุนอิสลามและหลักชะรีอะฮ์กิบาล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกุกและกองทุนรวมอิสลาม และแนวปฏิบัติในการคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ งานวิจัยนี้พบว่าตลาดทุนอิสลามของประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ สหราชอาณาจักร อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานที่กำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ โดยมีรูปแบบการชะรีอะฮ์กิบาล 2 รูปแบบ คือ ชะรีอะฮ์กิบาล 2 ระดับ ประกอบด้วยมาเลเซียและสหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และชะรีอะฮ์กิบาลระดับเดียว ประกอบด้วยประเทศไทย สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักร สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศุกุก ประเทศไทย มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน ในขณะที่สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรมิได้มีกฎหมายดังกล่าว ส่วนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอิสลามนั้น มาเลเซีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความคล้ายคลึงกัน โดยที่ประเทศไทย สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรมิได้มีกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ทุกประเทศมีเกณฑ์ในการคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์

ซึ่งประเทศไทย สิงคโปร์ และสหราชอาณาจักรใช้เกณฑ์เดียวกัน คือ เกณฑ์ของ FTSE Russel ส่วนสหรัฐอเมริกาใช้เกณฑ์ของ Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) และมาเลเซียมีเกณฑ์ที่กำหนดโดยสภาที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย

งานวิจัยนี้เสนอแนะให้ประเทศไทยพัฒนาตลาดทุนอิสลามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักชะรีอะฮ์สากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมอิสลาม เกณฑ์การคัดกรองหุ้นที่สอดคล้องกับหลักชะรีอะฮ์ และการบริหารความเสี่ยงด้านชะรีอะฮ์ เพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาตลาดทุนอิสลามของประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัดอุปสรรคในการประกอบ

ธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย”

โดย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากแนวคิดใหม่ในการพัฒนากฎหมายของประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย Regulatory Impact Analysis (RIA) มาเป็นเครื่องมือในการพิจารณากฎหมายปัจจุบันที่ไม่เหมาะสม หรือ การตรากฎหมายใหม่ที่อาจมีผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคมซึ่งการนำการวิเคราะห์ผลกระทบ จากกฎหมายมาใช้ในการพัฒนากฎหมายถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่มากจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษา ถึงลักษณะการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อรอบงานวิจัยชัดเจนมากขึ้นและเป็นไปได้ใน กรอบระยะเวลา งานวิจัยนี้จึงมุ่งไปที่การศึกษาเชิงการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายที่นำไปสู่ การขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย

งานวิจัยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลทางเอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายอัน นำไปสู่การขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย งานวิจัยจะนำข้อมูลจาก การศึกษาเอกสารมาเปรียบเทียบอันนำไปสู่ข้อมูลขั้นต้น เพื่อทำการศึกษาในรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมาย กับการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย งานวิจัยนำข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติทางการ ปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทยในส่วนท้ายของงานวิจัยขั้นนี้ จะจัดทำข้อเสนอแนะในการยกระดับการปรับใช้การ วิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายกับการขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยด้วย

เมื่อพิจารณาการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญโดยเปรียบเทียบทั้งสามประเทศ แล้วพบว่า ประเทศไทยมีปัญหาในการนำการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายไปปฏิบัติ ประเทศไทยยังขาด การคัดกรองกฎหมายใหม่เพื่อมิให้มีกฎหมายเกินความจำเป็น สร้างให้เกิดอุปสรรค ต่อการพัฒนาสังคมการเมืองและเศรษฐกิจโดยเฉพาะอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ประเทศไทยยังขาดความ ชัดเจนในการขับเคลื่อนการปรับใช้การวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎหมายเพื่อการลดอุปสรรคการดำเนินธุรกิจ

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา
จำนวน 5 โครงการวิจัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “นโยบายการจัดการความหลากหลายของรัฐบาลมาเลเซีย : กรณีศึกษา นโยบายภูมิบุตรต่อชาวสยาม”

โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายภูมิบุตรของมาเลเซียและแนวทางการบริหารจัดการนโยบายภูมิบุตรที่มีต่อชาวสยามในมาเลเซีย ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของชาวสยามในมาเลเซียที่มีต่อนโยบายภูมิบุตรตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาการมีส่วนร่วมแบ่งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาวสยามภายใต้นโยบายภูมิบุตร เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Research) ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แก่ ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา และประชาชนชาวสยามที่มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายภูมิบุตรในรัฐเคดาห์และรัฐกลันตันแห่งละ 9 คน รวมจำนวน 18 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวสยามในรัฐเคดาห์และรัฐกลันตันแห่งละ 400 คน รวม 800 คน เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มเป้าหมาย และแจกแบบสอบถาม ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนา และใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t และการทดสอบค่า F ผลการศึกษาพบว่า

1. สิทธิของชาวสยามตามนโยบายภูมิบุตรด้านเศรษฐกิจเช่น การซื้อหุ้นกองทุน การค้าขาย การประมงงานก่อสร้างของรัฐบาล การซื้อที่ดิน การซื้อที่อยู่อาศัย และเกษตรกรรม ด้านสังคมได้แก่ การศึกษาและทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล ศาสนา การรับราชการ ด้านการเมืองได้แก่ การเป็นวุฒิสมาชิก สมาชิกพรรคการเมือง ผู้ใหญ่บ้าน แต่ชาวสยามก็ยังไม่ได้รับสิทธิหรือมีโอกาสเท่าเทียมกับชาวมลายูในด้านการประมงงานก่อสร้างของรัฐบาล การซื้อที่อยู่อาศัย การรับราชการ และการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น แนวทางการบริหารจัดการคือ ควรให้สิทธิแก่ชาวสยามเท่าเทียมกันกับชาวมลายูแบบค่อยเป็นค่อยไป

2. ปัจจัยด้านเพศ อายุ ศาสนา การมีญาติพี่น้องอาศัยในประเทศไทย สถานภาพ ระดับการศึกษา สูงสุด การประกอบอาชีพ รายได้รวมที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อนโยบายภูมิบุตรแตกต่างกัน

3. ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมแบ่งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาวสยามภายใต้ นโยบายภูมิบุตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถจำแนกรายด้านเรียงจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 ด้านการเมือง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 และด้านเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.04 เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย”

โดย อ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุและเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรและพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบภาคตัดขวาง โดยผู้วิจัยทำการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ Multi-stage cluster sampling เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 2,171 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุไทย 510 คน ผู้สูงอายุมาเลเซีย 537 คน ผู้สูงอายุพม่า 487 คน ผู้สูงอายุเวียดนาม 497 คน และผู้สูงอายุญี่ปุ่น 140 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถามเชิงปริมาณ โดยประกอบด้วย แบบวัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกเป็นแบบวัด 20 ข้อคำถาม แบบวัดพลัง 36 ข้อคำถาม และแบบวัดคุณภาพชีวิต 24 ข้อคำถาม ตัวแปรที่นำมาวิเคราะห์ คือ ข้อมูลประชากร สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทร (Age-friendly environments) พลัง (Active aging) และคุณภาพชีวิต (Quality of life) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ด้วย Multiple logistic regression นอกจากนั้นจะทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรต้น(Age-friendly environments) ตัวแปรผลลัพธ์ (Quality of life) และ ตัวแปรคั่นกลาง (Active aging) โดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) โดยใช้โปรแกรม MPLUS

งานวิจัยในครั้งนี้ได้หลักฐานสำคัญในการตอบโจทยที่ว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรหรือเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุสามารถเพิ่มพลังของผู้สูงอายุในอาเซียนได้อย่างประจักษ์ ซึ่งผลของการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุสูงจะมีพลังสูงสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุต่ำ โดยจะมีพลังสูงสูงกว่าประมาณ 3.30 เท่า ในผู้สูงอายุไทย 5.90 เท่า ในผู้สูงอายุมาเลเซีย 5.71 เท่า ในผู้สูงอายุเวียดนาม และ 6.27 เท่า ในผู้สูงอายุพม่า

นอกจากพลัง งานวิจัยนี้ยังสนับสนุนบทบาทเชิงบวกของสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยพบว่า ผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุสูงจะมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในชุมชนที่เป็นมิตรหรือเอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุต่ำ โดยจะมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 3.42 เท่า สำหรับผู้สูงอายุไทย คุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 2.1 เท่าสำหรับผู้สูงอายุมาเลเซีย คุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 1.99 เท่าสำหรับผู้สูงอายุเวียดนาม และคุณภาพชีวิตสูงกว่าประมาณ 3.04 เท่าสำหรับผู้สูงอายุพม่า

การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่สามารถแสดงกลไกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอาเซียน การศึกษาพบว่าการอาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุโดยจะทำให้ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่สูงขึ้น (Direct effect=0.69) และพัฒนาการที่สูงขึ้นนั้นจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น (โดยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรจะมีผลทั้งทางตรงต่อคุณภาพชีวิต และทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตโดยผ่านพัฒนาการ Total effect=0.41) ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า สิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลทางตรงต่อพัฒนาการ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในอาเซียน ผลที่ได้จากงานวิจัยนี้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุของแต่ละประเทศและขยายวงกว้างเพื่อการพัฒนาในระดับภูมิภาคประชาคมอาเซียนต่อไป

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และการบูรณาการทางสังคมกับการแก้ไขปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”

โดย รศ.ดร.อารี จำปากล้วย มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยนี้ศึกษาการไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และศึกษาว่าคนมาเลเซียมีทัศนคติต่อผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่ไปทำงานอย่างไร รวมทั้งทำความเข้าใจลักษณะและระดับการบูรณาการทางสังคมในมาเลเซียของชาวไทยมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสัมภาษณ์ผู้ย้ายถิ่นชาวไทยมุสลิมที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงโครงสร้าง จำนวน 103 คน สัมภาษณ์ระดับลึก คือ นายจ้างชาวมาเลเซีย จำนวน 15 คน ผู้ย้ายถิ่นที่ทำงานในมาเลเซีย จำนวน 11 คน และผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชาวไทยมุสลิมจากสามจังหวัดภาคใต้ส่วนใหญ่เคยไปทำงานในประเทศมาเลเซีย ด้วยเหตุผลเรื่องค่าจ้างที่สูงกว่าและมีความต้องการแรงงานมากกว่าในประเทศไทย งานที่ทำส่วนใหญ่คืองานในร้านอาหารไทย ซึ่งเป็นงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพพอสมควร แม้ว่าในข้อเท็จจริงนั้นผู้ย้ายถิ่นมีรายได้ไม่สูงมากแต่เกือบทุกคนมีการส่งเงินกลับบ้าน ส่วนใหญ่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน และไม่มีประกันสุขภาพ แม้ว่าผู้ย้ายถิ่นมีการปรับตัวเข้ากับชีวิตในสังคมมาเลเซียได้ดี เนื่องจากความใกล้ชิดของวัฒนธรรม ศาสนาและภาษา มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตในระดับสูง แต่ข้อมูลหลายอย่างชี้ว่ายังห่างไกลจากคำว่าบูรณาการทางสังคม และมีเพียงส่วนน้อยที่ต้องการอยู่ในประเทศมาเลเซียอย่างถาวร การจัดทำนโยบายสำหรับผู้ย้ายถิ่นในมาเลเซียจึงควรตั้งอยู่บนฐานว่าการย้ายถิ่นในเส้นทางนี้เป็นการย้ายถิ่นแบบพัฒนาที่ควรสนับสนุนทั้งในถิ่นต้นทางและปลายทางเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน”

โดย คุณคอลีฟ ต่วนบุละ นักวิจัยอิสระ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อคือ 1) ศึกษาการเลี้ยงนกเขาชวาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 2) ศึกษาผลสืบเนื่องจากการเลี้ยงนกเขาชวาและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแนวทางการศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า เหตุผลของความนิยมเลี้ยงนกเขาชวามีได้เกิดจากความชอบในรูปร่างหรือลักษณะของตัวนกเขาชวา แต่เป็นเสียงร้องอันไพเราะของนกเขาชวาที่สามารถดึงดูดความสนใจให้เกิดความชอบจนอยากจะได้เอามาเลี้ยง แม้ว่าการเลี้ยงนกเขาชวาจะเริ่มจากการละเล่นเพื่อความสุขของผู้เลี้ยงก็ตาม แต่เมื่อการเลี้ยงนกเขาชวาได้รับความนิยมมากขึ้นก็ทำให้เกิดการพัฒนาารูปแบบการเลี้ยงมาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถูกสั่งสมมาเป็นเวลานานและได้ถูกพัฒนาจากสมาชิกผู้นิยมชอบในการเลี้ยงรุ่นใหม่ ๆ อย่างไม่หยุดนิ่ง และได้ขยายเติบโตมาพร้อมวิถีชีวิตของคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้จะอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่กว่า 14 ปีแล้วก็ตาม ความนิยมต่อการเลี้ยงนกเขาชวาก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียนในฐานะเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมคล้ายกันและใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวาร่วมกันด้วย

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า การเลี้ยงนกเขาชวาของประชาชนส่วนใหญ่เลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพเสริมที่สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือได้ว่าเป็นฐานผลิตที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของคุณภาพน้ำเลี้ยงนกเขาชวาและองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนกเขาชวา เช่น กรงนก หัวกรงอาหารและยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นตลาดสำหรับการรองรับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อมองถึงความต้องการของตลาดในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบว่า ประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการนกเขาชวาที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่อนข้างสูง เนื่องจากการตื่นตัวของประชาชนอินโดนีเซียในความนิยมเลี้ยงนกเขาชวาจำนวนมาก ในขณะที่องค์ประกอบอื่นๆ เกี่ยวกับนกเขาชวา เช่น กรงนกเขา อาหารนก เป็นต้น ไม่ได้เป็นที่ต้องการของกลุ่มคนเลี้ยงในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากในประเทศอินโดนีเซีย มีฐานการผลิตมากพอสมควร ส่วนประเทศสิงคโปร์และมาเลเซียก็ยังคงเป็นตลาดที่สำคัญไม่น้อย เนื่องจากนกเขาชวาและ

องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนกเขา ที่ผลิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็นที่ต้องการของทั้งสองประเทศนี้

ความสัมพันธ์ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของการเลี้ยงนกเขาชวาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประเทศอาเซียน พบว่า แม้การเลี้ยงนกเขาจะเป็นวัฒนธรรมเล็กๆ แต่ก็เป็วัฒนธรรมที่ทรงพลัง ในสังคม เพราะกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดจากเสียงของนกเขาชวาส่งผลให้คนเลี้ยงรู้จักการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น การไปมาหาสู่กัน ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจกันในกิจกรรมของการปาเวาะห์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข และที่สำคัญเสียงของนกเขาชวาได้ส่งผลต่อการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ชาย ได้ใช้เป็นพื้นที่ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน ภายใต้อาณาจักรที่อาจจะมีความหวาดระแวงอยู่จากสถานการณ์ความไม่สงบที่ขึ้น แต่พวกเขาได้ใช้พื้นที่ทางสังคมนี้สร้างความเป็นกลุ่มคนที่ขึ้นชมกับเสียงนกเขาชวาซึ่งพวกเขาได้เรียกกลุ่มของตนว่า “ชวาวงศ์” ที่มีสมาชิกมาจากหลากหลายอาชีพ และชาติพันธุ์ มีทั้งคนไทยพุทธ ไทยมุสลิม และคนจีน ร่วมกันตั้งเป็นชมรม สมาคมในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวาให้คงอยู่ในสังคมและพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าต่อสังคมโดยรวมอย่างในปัจจุบัน

ด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตนกเขาชวาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยทำให้ผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวานอกจังหวัดชายแดนภาคใต้และต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาเกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและมีผลต่อความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมภายนอก เราจะพบว่าลักษณะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมการเลี้ยงนกเขาชวานั้น มีทั้งลักษณะของการเข้ามาติดต่อซื้อขายนกเขาชวาในพื้นที่ การเข้ามาร่วมลงทุนเพาะพันธุ์นกเขาชวา การเข้ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันนกเขาชวาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่ และการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งการปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวส่งผลทำให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบของการช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก การพึ่งพาเอื้อประโยชน์ต่อกัน การอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกในด้านต่างๆ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงนกเขาชวาของกันและกัน ตลอดจนการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ในการพัฒนาการเลี้ยงนกเขาชวา ที่สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของผู้คนภายใต้วัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวานี้มีความแน่นแฟ้นที่สามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศได้

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาว์น: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลองจังหวัดระนอง”

โดย นพ.จิโรจ สินธวานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แรงงานข้ามชาติในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีการศึกษาไม่มาก เป็นแรงงานไร้ทักษะฝีมือ ทำให้ต้องทำงานในประเภทงานที่ขาดความมั่นคงและมีความเสี่ยงต่อสุขภาพขณะทำงาน และยังคงต้องใช้บริการสุขภาพพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วไป โดยมีข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งโอกาสในการได้รับความรู้หรือข้อมูลด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ปัจจัยทางสังคมระดับบุคคลดังกล่าว ทำให้แรงงานข้ามชาติมีภาวะความเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางสุขภาพและความเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อหรือโรคที่สามารถป้องกันได้มากขึ้น ดังนั้น การให้โอกาสการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมให้กับบุคคลเป็นการช่วยให้ปัญหาความเจ็บป่วยจากโรคหรืออาการอันเกิดจากพฤติกรรมความเสี่ยงเหล่านั้นลดลงหรือหมดไป ส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีทำให้แรงงานข้ามชาติสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลผลิตที่ดีให้กับระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาภาคตัดขวางเฉพาะพื้นที่ (area based) ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพอันโดยการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้แก่แรงงานข้ามชาติที่มาอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ โดยมีกรณีศึกษา คือ กลุ่มแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาว์น จังหวัดระนอง ในเขตเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากน้ำ ซึ่งได้รับอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งกลุ่มที่ถือบัตรสีชมพูและกลุ่มที่ถือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานกลุ่มประมงและครอบครัวอาศัยอยู่จำนวนมาก สิ่งที่ค้นพบทางการศึกษานอกจากจะให้คำตอบเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติโดยการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนของการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ลดภาระของการรับไว้รักษาของโรงพยาบาลในพื้นที่แล้ว ยังเป็นการช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพให้กับคนไทยในพื้นที่ลัดทัศนคติที่ไม่ดีต่อแรงงานข้ามชาติที่มีโอกาสพบเจอได้ในสังคม รวมทั้ง พัฒนาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับการเพิ่มโอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียนอีกด้วย ข้อค้นพบการวิจัยโดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพ ร่วมกับการดำเนินกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างสุขภาพด้วยการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีของชุมชน พบว่า กระบวนการชุมชนและแรงสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญของการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ยั่งยืน

ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอแนวทางกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ซึ่งเมื่อวิเคราะห์จากความสัมพันธ์ของความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมสุขภาพกับของแรงงานเมียนมา และการได้รับความรู้ด้าน “สุขภาพ” ของแรงงานเมียนมาในเมียนมาทาว์นจากแหล่งต่างๆ แล้ว ได้มาซึ่งกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของแรงงานเมียนมาที่พัฒนาให้สอดคล้องกับปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาวะและมีมิติความซับซ้อนทางวัฒนธรรม รวมทั้ง แนวทางปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาทาว์นที่เสริมแรงโดยนวัตกรรมด้านการสื่อสารสุขภาพ คือ สื่อสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ภาษาเมียนมาที่เผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ในชุมชนและสังคมวงกว้าง โดยผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเพิ่มพูนขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของ
ประเทศในอาเซียน
จำนวน 5 โครงการวิจัย

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน”

โดย ดร.อธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

จากการที่กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศรวมตัวกันภายใต้ชื่อ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) และก้าวเข้าเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 ผลจากการเจรจาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของธุรกิจบริการ (Business Services) ในส่วนของการบริการวิชาชีพ (Professional Services) ได้มีการจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม (Mutual recognition Agreement on Architectural Services) เฉพาะในสาขาสถาปัตยกรรมหลัก ซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาทั้งในเรื่องของหลักสูตรการศึกษาและประสบการณ์ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นสถาปนิกอาเซียน (ASEAN Architect) อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบระบบการศึกษาของประเทศในภูมิภาคที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเจรจาของกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม 2) เพื่อเปรียบเทียบระบบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ 3) เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าข้อแตกต่างระหว่างประเทศที่ส่งผลให้การดำเนินการในการเจรจาด้านการศึกษายังไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้ 1) หน่วยงานผู้มีอำนาจภายในประเทศยังไม่มีมาตรฐานชัดเจน 2) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตผู้จบการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างของการปฏิบัติในระดับชาติ 3) ประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนเข้าสู่การขอรับใบอนุญาตมีความต่างกัน 4) การสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพในแต่ละประเทศต่างก็มีระบบการสอบใบประกอบวิชาชีพแตกต่างกันโดยหัวข้อการสอบอาจแปรผันตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละประเทศ

จากการเก็บข้อมูลทั้งส่วนการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วได้สรุปข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของไทย โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ 1) ระบบการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันมีการกำหนดเรื่องของจำนวนปี สำหรับหลักสูตรการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมในประเทศไทยอาจไม่มีความจำเป็นในการกำหนดจำนวนปีที่ชัดเจน แต่ควรเน้นด้านการปฏิบัติวิชาชีพ (การฝึกงาน) มากขึ้น ส่วนเนื้อหาวิชาและวิธีการสอนควรเน้นให้เกิดการจัดทำ MOU ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ/หรือการจัดทำ workshop ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนได้ในบริบทที่แตกต่างกัน 2) องค์กรที่เกี่ยวข้องด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมได้แก่ สภาวิชาชีพและสมาคมวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาซึ่งมีสภาคุณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้วางนโยบายหลักของประเทศไทยควรมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องและชัดเจน เพื่อให้เกิดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม และมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง และ 3) แนวทางการรับรองปริญญาและการประกันคุณภาพของหลักสูตร ควรผลักดันให้มีการตรวจรับรองเพียงเกณฑ์เดียว หรือจัดให้มีหน่วยงานกลางเป็นผู้ประเมินเพื่อลดการซ้ำซ้อนในการดำเนินการและยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพสถาปัตยกรรมในระดับสากล

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล
ชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน”

โดย ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษาความฉลาดทางวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลเป็นความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมในการประกอบวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันและแนวโน้มของเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม และการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ได้นิยามความฉลาดทางวัฒนธรรมว่าเป็นความสามารถในการจัดการความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบด้านความรู้ ที่เป็นความรู้และการเรียนรู้ในความแตกต่างทางวัฒนธรรม องค์ประกอบด้านความรู้สึกที่เป็นความเข้าใจ แรงจูงใจ และยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรม และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์และสื่อสารในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความฉลาดทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี และศึกษาเปรียบเทียบการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านอาจารย์ กรณีศึกษาระหว่างประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย และนำข้อค้นพบจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีในภาพรวม

การดำเนินการวิจัยเป็นการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพจากนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายในประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ด้วยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน ความแปรปรวนพหุคูณ และวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ภาพรวมระหว่างข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพได้สารสนเทศในการวางแผนทางและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาล

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลมีความแตกต่างกันระหว่างประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 และการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาฟิลิปปินส์สูงกว่าไทยและมาเลเซียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลการวิเคราะห์จำแนกรายด้านพบว่า ประเทศฟิลิปปินส์คงมีค่าเฉลี่ยทั้งสามด้านคือ ด้านความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรมสูงที่สุด และสูงกว่าไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับประเทศมาเลเซียพบว่า ค่าเฉลี่ยด้านพฤติกรรมสูงกว่าไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมแตกต่างกันระหว่างประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 มีผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ

รายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมของสถาบันการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์มีค่าสูงที่สุด เมื่อพิจารณาจากแนกรายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านอาจารย์ ของประเทศฟิลิปปินส์มีค่าสูงกว่าไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

การวิเคราะห์หือทธิพลของการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งสามประเทศ โดยการส่งเสริมความสำคัญด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อความฉลาดทางวัฒนธรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณาร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมสอดแทรกและบูรณาการร่วมในรายวิชาต่าง ๆ โดยนักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญด้วยสามารถนำไปประกอบวิชาชีพพยาบาล แต่นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่ขาดโอกาสที่ได้รับประสบการณ์พบกับผู้ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม จึงนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 3 ประเด็นหลัก คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่กำหนดแนวทางและรูปแบบให้กับนักศึกษาพยาบาลได้เรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัฒนธรรมร่วมกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางพยาบาล ผ่านกระบวนการสนับสนุนด้วยกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยผู้สอนได้รับการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ความเชื่อและรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพพยาบาล

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
หลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 และการนำไปใช้ในบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้”
โดย ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อัจซอลีฮีย์ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) ศึกษาความสัมพันธ์และวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และ 3) สังเคราะห์กลยุทธ์และพัฒนาแนวทางการนำไปใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในบริบทสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการวิจัยเชิงสำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา การใช้สถิติบรรยาย และการถดถอยพหุคูณ กลุ่มเป้าหมายหลักคือครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาหลักสูตรบูรณาการ ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และประเทศไทย และกลุ่มเป้าหมายรองคือผู้บริหารโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โดยผลการวิจัยมีดังนี้

1) ครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่าการศึกษาในศตวรรษที่ 21 คือ การศึกษาที่สร้างผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดี และครูสามารถบูรณาการศาสนาในรายวิชา ผู้เรียนรู้เท่าทันสารสนเทศและสื่อเทคโนโลยีการสื่อสาร และสามารถเป็นพลเมืองโลก และครูผู้สอนควรมีคุณลักษณะสำคัญ 9 ด้าน ได้แก่ ครูคือโค้ช ผู้สอนประสบการณ์และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียน เข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน สามารถบูรณาการศาสตร์ในการเรียนการสอน ผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ รู้ทันเทคโนโลยี มีเทคนิคการสอนที่ทันสมัย และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ในส่วนกลยุทธ์การสอนวิเคราะห์จากรอบกลยุทธ์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 1) หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 2) การเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน 3) การวิเคราะห์ประเด็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน 4) การออกแบบการวัดผลและประเมินผลแนวใหม่ 5) ระบบการนำผลการประเมินสู่การปรับปรุงและพัฒนา และ 6) ระบบประกันคุณภาพการสอน

2) ตัวแปรที่สามารถทำนายกลยุทธ์การสอนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรแนวทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตัวแปรการพัฒนาวิชาชีพของครูผู้สอน ตัวแปรปัจจัยด้านผู้ปกครอง และตัวแปรด้านนโยบายแห่งรัฐ และตัวแปรที่สามารถทำนายทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ ตัวแปรการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอน ตัวแปรการประกันคุณภาพการสอน และตัวแปรการปรับปรุงการเรียนการสอน

3) กลยุทธ์จากการสังเคราะห์เพื่อใช้ในบริบทโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้แก่ 1) กลยุทธ์หลักสูตรสามัญบูรณาการอิสลาม (บูรณาการสาระการเรียนรู้/บูรณาการโครงสร้างรายวิชา) 2) กลยุทธ์การ

สอนแนวใหม่ สำหรับรายวิชาบูรณาการอิสลาม 3) กลยุทธ์การวัดและประเมินการจัดการเรียนรู้บูรณาการอิสลาม 4) กลยุทธ์การนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 5) กลยุทธ์ระบบพัฒนาครูโรงเรียนบูรณาการโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และ 6) กลยุทธ์หุ่นส่วนทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการ ในส่วนแนวทางการนำไปใช้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนโดยใช้กลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีชื่อว่ากระบวนการ “อัฟเลิร์น (UPLERN)” ซึ่งประกอบด้วย 6 กระบวนการ คือ 1) การทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง (Understanding) 2) การจัดลำดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Prioritizing) 3) การเรียนรู้ (Learning) 4) การนำกลยุทธ์ไปใช้และประเมิน (Employing and Evaluation) 5) การให้ผลสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Reflecting and Revising) และ 6) การสร้างเครือข่าย (Networking)

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา”

โดย ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานวิจัยดังกล่าวทำขึ้นเพื่อหาทางแนวทางร่วมและก่อให้เกิดความร่วมมือกับกัมพูชาทางด้านการศึกษาในประเด็นประวัติศาสตร์ในหลักสูตรสถานศึกษาในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา (โรงเรียน) ทั้งทางฝั่งไทยและกัมพูชาซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและยังส่งผลต่อเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองอาเซียนต่อไปในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างสองประเทศลดความบาดหมางระหว่างกัน ส่งเสริมความร่วมมือ การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันภายใต้ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืนถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมบริบทด้านการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจในข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีตภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว รายงานวิจัยดังกล่าวแบ่งออกเป็น 5 โดยใช้เอกสารจากชั้นต้นและชั้นรองจากภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส รวมถึงการสัมภาษณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจัยพบว่า สถานภาพโดยทั่วไปของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชามีการปรับปรุงในรายละเอียดของเนื้อหาแบบเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ้น โดยฝั่ง ไทยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้กับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ในขณะที่ในเวลาเดียวกันกัมพูชาอยู่ในช่วงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา แม้ว่าในแบบเรียนจะยังคงมีบางประโยคที่สะท้อนทัศนคติในทางลบแต่ถือว่า มีน้อยลงกว่าเดิม ทั้ง สองประเทศมีการปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์โดยเน้นที่การคิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ การตีความจากหลักฐาน นอกจากนี้แนวทางในการปรับปรุงประวัติศาสตร์ยังผ่านการส่งเสริมจากหลักสูตรของอาเซียนคือ ASEAN Curriculum sourcebook และหลักสูตรที่ส่งเสริมการบูรณาการในหลายๆ วิชาเพื่อความร่วมมือในภูมิภาคและ Shared Histories Project จากองค์การยูเนสโกซึ่งสนับสนุนการลดความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ในขณะที่เดียวกับที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างเพื่อการเป็นพลเมืองโลก

อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยทำให้พบข้อสรุปสำคัญในการปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาสามารถทำได้โดยผ่าน 3 ประเด็นดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาผ่านตัวหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรประวัติศาสตร์โดยภาพรวมควรเน้นไปที่การใช้ทักษะของการวิพากษ์หรือระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ให้เป็นประโยชน์ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนเข้าใจถึงข้อจำกัดหรือบริบทปัจจัยต่างๆ

2. การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชาจากแบบเรียน การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ผ่านแบบเรียนควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น โดยเฉพาะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปัจจุบัน เพื่อช่วยให้นักเรียนเอาไปคิดวิเคราะห์และต่อยอดโดยเฉพาะในแบบเรียนของไทย มีการเรียนเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านน้อยมาก ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในแบบเรียนควรกล่าวถึงวัฒนธรรมร่วมหรือประวัติศาสตร์ในมุมมองบริบทอื่น ๆ

3 การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาผ่านวิธีการสอน การเพิ่มแหล่งที่มาของข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อเห็นถึงความหลากหลายของมุมมอง หรือการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ ซึ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ตามการวิเคราะห์ของตนเอง รวมถึงการสอดแทรกแนวคิดประวัติศาสตร์อื่นๆ เช่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นประวัติศาสตร์ผู้อพยพ จุลประวัติศาสตร์ (Microhistory) ผ่านกระบวนการคิดค้นของนักประวัติศาสตร์และนักศึกษาร่วมกัน และให้ผู้ปฏิบัติซึ่งก็คือ ครูไปทดลองใช้ โดยการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างครูในโรงเรียนและอาจารย์ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้าง Platform network learning community ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิชาประวัติศาสตร์ ในเชิงวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและความคิดของครู

นอกจากนี้ควรจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบของความเป็นภูมิภาคเชื่อมโยงกับโลกที่เป็นโลกาภิวัตน์ จะนำมาซึ่งการลดความเป็นชาตินิยม เขียนประวัติศาสตร์ในเชิงการศึกษาภูมิภาคและต้องส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนว่า ประวัติศาสตร์คือ เหตุการณ์ในอดีตที่อธิบาย ณ เวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น ดังนั้นไม่ควรจะเอาบริบทของปัจจุบันมาตัดสิน นอกจากนี้การเรียนรู้จากศาสตร์อื่นๆ อาจนำมาใช้ในการลดความขัดแย้งได้ เช่น การพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน การงดใช้ประทุษวาจา (hate speech) ซึ่งก็คือ ถ้อยคำโจมตีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่งเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือรสนิยมทางเพศ เป็นต้น รวมถึงการรังแกผู้อื่นผ่านทางโลกออนไลน์ (Cyberbullying) โดยการรังแกในที่นี้เป็นได้ทั้งการด่าทอ กล่าวหา ใช้ถ้อยคำเสียดสี ต่อว่าผู้อื่นโดยเป็นการแกล้งที่เจาะจงบุคคลเป้าหมายและมีแนวโน้มว่าจะเป็นการรังแกที่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่สัมฤทธิ์ผล จะช่วยสอนนักเรียนในเรื่องการไม่ดูถูกหรือกล่าวร้ายผู้ใดโดยไม่มีหลักฐานยืนยัน

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทย กับสิงคโปร์”

โดย รศ.ดร.ธีระ สนิตเดชารักษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยนี้ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาข้อมูลด้านระบบการศึกษาในสายอาชีพของประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการศึกษาในสายอาชีวศึกษาของประเทศไทยและสิงคโปร์ครอบคลุมระบบบริหารจัดการ การพัฒนาผู้เรียน โปรแกรม/หลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทางในการสร้างอาชีพให้ผู้เรียนหรือการสร้างให้ผู้จบการศึกษามีมาตรฐานด้านแรงงานที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน 3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะต่อระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและต่อระดับอื่นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของอาชีวศึกษา

ผลการศึกษา พบว่า อาชีวศึกษาของไทยยังมีปัญหาอีกมากทั้งในเชิงโครงสร้าง เชิงระบบ และเชิงการพัฒนา รวมไปถึงกฎเกณฑ์ข้อกำหนด งบประมาณ และคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังมีปัญหาในด้านภาพลักษณ์และค่านิยมซึ่งสัมพันธ์กับสังคมและปัจเจกบุคคล ทั้งข้อจำกัดของนโยบายภาครัฐ การเปลี่ยนทางสังคมด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และค่านิยมทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างทางสังคม ส่งผลกระทบต่อสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษาในการบริหารจัดการภายในองค์กรทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ การเรียนการสอน และสื่ออุปกรณ์ ดังนั้น หากจะปฏิรูปหรือแก้ไขระบบอาชีวศึกษาเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาจำเป็นต้องอาศัยการแก้ไขในองค์กรรวมทั้งทางด้านนโยบายการสนับสนุนและวางแผนทางแก้อาชีวศึกษาที่ชัดเจน รวมถึงทางด้านสังคมการสร้างค่านิยมทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับชุดองค์ความรู้ไม่เท่าเทียมกันและการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้แก่ระบบการศึกษาที่หลากหลายสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบอาชีวศึกษาไทยเรล้าหลังกว่าสิงคโปร์ไม่น้อยกว่า 25 ปี จำเป็นต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนทั้งระบบในทุกระดับการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

ภาคผนวก ข.

กำหนดการและวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพิจารณา แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ครั้งที่ 1 (1/2560)

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 -16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.

.....

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 รายชื่อผู้ประสานงานการวิจัยที่มุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561
- 1.2 ข้อเสนอโครงการวิจัย (จำนวน และ สถานะความพร้อมของเอกสาร)

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 และ
พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

กรอบวิจัยที่ 1 การวิจัยทางด้านเศรษฐกิจ

- 1) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่นในอาเซียน
ซึ่งรวมถึงในอุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม
- 2) เพื่อทำความเข้าใจบทบาทของกองทุนสำคัญในประเทศอาเซียน เช่น เทมาเส็ก คาซานา
เฟสต้า ตะบุงฮัจยี

กรอบวิจัยที่ 2 การวิจัยทางด้านกฎหมาย

- 1) แนวทางที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมาย /กฎระเบียบ /ข้อตกลงต่างๆ ระหว่างประเทศไทยกับ
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
- 2) แนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเซีย

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา

- 1) นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม การบริหารจัดการของประเทศสมาชิก
อาเซียน
- 2) พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ ใน
ประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

- 1) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน
- 2) แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการ
การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี
งบประมาณ 2561
วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 22 สกว.

ภาคเช้า

09.00	ลงทะเบียน	
9.30-9.40 น.	เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
09.40 – 10.15 น.	โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารจัดการฮัจญ์ในประเทศไทยกับกองทุนเพื่อกิจการฮัจญ์ “ตะบุงฮัจญ์” เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกอบพิธีฮัจญ์ของสหกรณ์อิสลาม” โดย ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุและคณะ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	<p style="text-align: center;">ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 2. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู 3. อ.ภักดี มะแอ 4. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง 5. รศ.ดร.อิบรอฮิม ณรงค์รักษา
10.15 – 10.50 น.	โครงการ “ความคิดเห็นของชาวสยามในมาเลเซียที่มีต่อ นโยบายภูมิบุตร : ศึกษาเฉพาะกรณีรัฐเคดาห์ รัฐเปรัก และรัฐกลันตัน” โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	<ol style="list-style-type: none"> 6. ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง 7. ศ.ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 8. คุณนิธิ สถาปิตานนท์ 9. ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร
10.50 – 11.25 น.	โครงการ “การศึกษาทัศนคติทางประวัติศาสตร์ของชาวไทยมลายูจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนโยบายบูรณาการปกครองท้องถิ่นรัฐไทย พ.ศ.2500-2560” โดย ผศ.ไข่มุก อุทยานวสี และคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี	<ol style="list-style-type: none"> 10. รศ.ดร.พนิต ภู์จินดา
11.25 – 12.00 น.	โครงการ “การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ สถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.อภัยนันท์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	

ภาคบ่าย

12.30	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.35 น.	<p>โครงการ “อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาหารต่อผู้สูงวัยในภูมิภาคอาเซียน: กรณีศึกษากลุ่มประเทศ CLMVT”</p> <p>โดย อ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ และคณะ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คุณหมอวิชัย โชควิวัฒน์ 2. นพ.ภูษิต ประคองสาย 3. รศ.ดร.พนิต ภูจันดา 4. รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล 5. ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
13.40 – 14.15 น.	<p>โครงการ “การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย”</p> <p>โดย ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ และคณะ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 6. ผศ.ดร.เลขา ปิยะอัคริยะ 7. ดร.กระหิ่ม ศานต์ตระกูล
14.15-15.40 น.	<p>โครงการ “ความเป็นไปได้ของประเทศไทยในการนำเข้าแรงงานทักษะเวียดนาม” (ของมุ่งเป้าอาเซียนฯ ปี 59)</p> <p>โดย รศ.ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์ และคณะ สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและสังคม มุลินธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์</p>	
15.40-16.00 น.	สรุปผลการนำเสนอข้อเสนอโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณา แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ครั้งที่ 3 (2/2561)

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 22 สกว. อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (สนามเป้า)

.....

ระเบียบวาระที่ 1: เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

- 1.1 ข้อเสนอโครงการวิจัย (จำนวน และ สถานะความพร้อมของเอกสาร)

ระเบียบวาระที่ 2: เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มุ่งเป้าฯ กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน ประจำปี 2561 และ
พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

กรอบวิจัยที่ 3 การวิจัยทางด้านสังคมวิทยา

- 1) นโยบาย กฎเกณฑ์ กระบวนการทางสังคม และการบริหารจัดการของประเทศใน
อาเซียน
- 2) พฤติกรรมทางสังคมในทุกๆ ด้าน ของกลุ่มคนในสังคม ชนกลุ่มน้อย หรือสังคมต่างๆ
ในประเทศสมาชิกอาเซียน

กรอบวิจัยที่ 4 การวิจัยทางการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ของประเทศในอาเซียน

- 1) ศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
- 2) ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับประเทศอาเซียน
- 3) แนวทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน

ระเบียบวาระที่ 3: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

กำหนดการ
การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2561
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

ภาคเช้า

08.30 น.	ลงทะเบียน	
9.00 - 9.10 น.	เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
09.10 - 9.45 น.	ศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองเก่า (สงขลา -ปิ้ง-เมดาน) ภายใต้ กรอบความร่วมมือสามสามเหลี่ยมเศรษฐกิจของอาเซียน (IMT-GT) อาจารย์พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดุฮาเมลน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ศ. ดร. ครองชัย หัตถา ศ. ดร. รัตติยา સાและ
9.45 - 10.20 น.	บทบาทของกองทุน Baitul Mal Wattamwil (BMT) ต่อ การพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน กรณีศึกษา กองทุน BMT ในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย อาจารย์รอชีดะห์ หะนะกาแม คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ ดร. มะรอนิง สาแลมิง รศ. นที ขลิบทอง
10.20 - 10.55 น.	แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศ คู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการ ส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม ดร. อัสมัน แตอาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี	ผอ.วารุณี วรรณญาณนท์ ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ศ.ดร. อาวี วิบูลย์พงศ์
10.55 - 11.30 น.	การศึกษาความเป็นไปได้ในการจับคู่ธุรกิจฮาลาลระหว่าง ไทยและมาเลเซีย ดร.สุพรรณิ เขียวช่อม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ม.ราชภัฏสงขลา	ศ.ดร. อาวี วิบูลย์พงศ์ ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร

ภาคบ่าย

12.30 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.35 น.	มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่า ข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่ม อาเซียน ผศ.ดร.ภัทรารวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา	รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สินีล
13.35 – 14.10 น.	การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อจัดอุปสรรคใน การประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ เอกอัครราชทูตกฤต ไกร จิตติ
14.10 - 15.45 น.	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามใน ประเทศอาเซียนและประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ รศ.ดร.ชาการิยา หะมะ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	คุณอรรรณพล อรรณวรรเดช ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รศ. ดร. พันทีศา ภาวบุตร
15.45 - 16.00 น.	สรุปผลการนำเสนอข้อเสนอโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 14 สกว.

08.30 น.	ลงทะเบียน	
9.00 – 9.05 น.	เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
9.05 – 9.40 น.	ผู้ย้ายถิ่นไทยมุสลิมในมาเลเซีย: การตั้งถิ่นฐาน และการบูรณาการทางสังคม รศ.ดร.อารี จำปาคล้าย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล	เอกอัครราชทูตกฤต ไกรจิตติ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ รศ ดร อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
9.40 – 10.15 น.	ภาวะทับซ้อนของการย้ายถิ่น: การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม และการค้ามนุษย์ของผู้หญิงในกลุ่มน้ำโขง ดร.ศิริมา ทองสว่าง ภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ดร. นิลสุวรรณ ลีลาธรมี พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ดร.รัชดา ไชยคุปต์ อาจารย์กฤตยา อาชวนิจกุล
10.15 – 10.50 น.	การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
10.50 – 11.25 น.	พฤติกรรมทางสังคมของคนกลุ่มคนเลี้ยงนกเขาชวากับความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจระหว่างพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน คุณคอลัฟ ต่วนบุละ นักวิจัยอิสระ	ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมาลัย ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
11.25 – 12.00 น.	วัฒนธรรมทางธุรกิจที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกลุ่มประเทศแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รศ.ดร.พิชาภพ พันธุ์แพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ ดร. นิลสุวรรณ ลีลาธรมี ผอ.อรไท เล็กสกุลชัย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
12.00 – 13.00 น.	ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน	
13.00 – 16.00 น.	คณะกรรมการสรุปผลการนำเสนอข้อเสนอโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลานำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

ภาคเช้า

10.30 น.	ลงทะเบียน	
10.45 – 11.00 น.	เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
11.00 – 11.40 น.	ต้นทุนชีวิตและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยชาวกระเหรี่ยง เขตชายแดนไทย-พม่า <i>ดร.กรวรรณ ยอดไม้</i> <i>คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล</i>	ดร.รัชดา ไชยคุปต์ ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง ผศ.ดร. ลักษณ์ เต็มศิริกุล ชัย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร
11.40 – 12.30 น.	รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	

ภาคบ่าย

12.00	ลงทะเบียน	
12.30 – 13.10 น.	การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ <i>ผศ.ดร.ธีระ สิ้นเดชารักษ์</i> <i>คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา</i> <i>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</i>	ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ ดร. ชัยวัฒน์ มีสัจฐาน
13.10 – 13.50 น.	การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และการนำไปใช้ในบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้ <i>ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อัจซอลีฮีย</i> <i>วิทยาลัยอิสลามศึกษา จังหวัดปัตตานี</i>	อ.ไพศาล ดอยิบ ดร. บดินทร์ แวลาเตะ ดร. พิรศักดิ์ รัตนะ

13.50 – 14.30 น.	<p>การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการ ประกอบวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p style="text-align: right;"><i>ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์</i> <i>คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</i></p>	<p>นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย รศ. ดร. ประณีต ส่งวัฒนา ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง</p>
14.30 – 15.10 น.	<p>มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมือง มาร์ทาวน์: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงาน สุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาล ปากคลองจังหวัดระนอง</p> <p style="text-align: right;"><i>นพ.จิโรจ สินธวานนท์</i> <i>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</i></p>	<p>ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย คุณปารมี พิมาณแมน ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี</p>
15.10 – 15.50 น.	<p>การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อขจัด อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษา เปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย</p> <p style="text-align: right;"><i>ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์</i> <i>คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</i></p>	<p>พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ เอกอัครราชทูตกฤต ไกรจิตติ</p>
15.50 – 16.15 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอข้อเสนอโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 25 นาที

กำหนดการ
การประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ
ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2
วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สกว.

13.00 – 14.00 น.	ลงทะเบียน	
14.00 – 14.10 น.	เปิดประชุม โดย ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
14.10 – 15.50 น.	การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการวิจัยในประเทศไทย โดย ผศ.จิราพร เปี้ยสินธุและคณะ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ บารู 3. อาจารย์ภักดี มะแอ
15.50 – 16.30 น.	นโยบายการจัดการความหลากหลายของ รัฐบาลมาเลเซีย : กรณีศึกษานโยบายภูมิ บุตรต่อชาวสยาม โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 2. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง 3. รองศาสตราจารย์ ดร. ดร.อิบรอฮิม ณรงค์ รักษาเขต
16.30 – 16.10 น.	การศึกษาทัศนคติผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสายมลายูที่มีต่อ นโยบายการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2540-2560 โดย ผศ.ไข่มุก อูทยาวลี และคณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 2. ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 3. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
16.10 – 16.50 น.	การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ สถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการ ภายใต้ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อภัยนันท์ จิตรโรจน์รักษ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร.วีระพันธุ์ ชินวัตร 2. รองศาสตราจารย์ ดร.พนิต ภูจันดา
16.50 – 17.30 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 25 นาที

กำหนดการ
การประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ
ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

ภาคเช้า

9.00 น.	ลงทะเบียน	
9.30 – 10.00 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
9.20 – 10.00 น.	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาด ทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และส หราชอาณาจักร รศ.ดร.ชาการ์รียา หะมะ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. คุณอรรรถพล อรรถวรเดช 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 3. รศ. ดร. พันทิตา ภาวบุตร
10.00 – 10.40 น.	ความเป็นมนุษย์ ? : วาทกรรมการ บำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการ การค้ามนุษย์ อ.กฤตพล วังภูสิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง
11.20 – 12.00 น.	การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้ สูงวัยเพื่อส่งเสริมพหุพลังและคุณภาพ ชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศ ญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และ ไทย ผศ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล	1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ 2. นพ.ภูษิต ประคองสาย
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	

ภาคบ่าย

12.30 – 13.00 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.40 น.	การเลี้ยงนกอชชาชากับการส่งเสริม ความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัด ชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน <i>อ.คอลีฟ ส่วนบุละ นักวิจัยอิสระ</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมาลัย 4. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
13.40 – 14.20 น.	การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา <i>อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</i>	1. พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก 2. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง 3. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
14.20 – 15.00 น.	การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจน ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ <i>ผศ.รอซียะห์ หะนะกาแม คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี</i>	1. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง 3. รศ. นที ขลิบทอง
	แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้า สินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกใน กลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการ ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไป ประเทศบรูไนดารุสซาลาม <i>ดร.ฮัสมัน แตอาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</i>	1. ผอ.วารุณี วัลญญานนท์ 2. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 3. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 4. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์
15.00 – 16.00 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลานำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 25 นาที

กำหนดการ
การประชุมพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ
ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน
ประจำปีงบประมาณ 2561
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

ภาคเช้า

8.30 น.	ลงทะเบียน	
9.00 – 9.20 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
9.20 – 10.00 น.	ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ การพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในจังหวัด สงขลาและปัตตานี <i>อ.พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดุฮาเมลน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 2. ศ. ดร. ครองชัย หัตถา 3. ศ. ดร. รัตติยา สาและ
10.00 – 10.40 น.	การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อจัด อุปสรรคในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษา เปรียบเทียบประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย <i>ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</i>	1. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัมย์ 3. รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 4. คุณกฤต ไกรจิตติ
10.40 – 11.20 น.	มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการ คุ้มครองสินค้าข้ามพรมแดนของประเทศไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน <i>ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</i>	1. รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร 4. พ.ต.ท.ประจักษ์ วงศ์สินิล
11.20 – 12.00 น.	การย้ายถิ่นของมุสลิมไทยไปมาเลเซีย และ การบูรณาการทางสังคม กับการแก้ไขปัญหาใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ <i>รศ.ดร.อารี จำปากลาย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล</i>	1. คุณกฤต ไกรจิตติ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 4. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 5. รศ.ดร. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
12.00 – 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 25 นาที

ภาคบ่าย

12.30 – 13.00 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.40 น.	<p>การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย</p> <p>อ.ดร.สุพรรณณี เขียวขุ่ม วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา</p>	<p>ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลาวัศม์ 3. ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
13.40 – 14.20 น.	<p>การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน</p> <p>ดร.กาญจณี พันธุ์ไพโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นพ. วิชัย โชควิวัฒน์ 2. ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย 3. รศ. ดร. ประณีต ส่งวัฒนา 4. ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์คำเกิง
14.20 – 15.00 น.	<p>มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ทาว์น: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางแรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปากคลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง จังหวัดระนอง</p> <p>นพ.จิโรจ ลินธวานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย 2. คุณปารมี พิมาณแมน 3. ดร. นิลสุวรรณ ลีลาวัศม์
15.00 – 15.40 น.	<p>การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการนำไปใช้สำหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้</p> <p>อ.ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อัสซอลิฮียะ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. อ.ไพศาล ดอฮิป 2. ดร. บดินทร์ เวลาเตะ 3. ดร. พิรศักดิ์ รัตนะ
15.40 - 16.20 น.	<p>การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาระหว่างไทยกับสิงคโปร์</p> <p>ผศ.ดร.ธีระ ลินเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร 2. ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ 3. รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ 4. ดร. ชัยวัฒน์ มีสีณฐาน
16.20 - 16.30 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลานำเสนอโครงการละประมาณ 15 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 25 นาที

ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการพิจารณา แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการ

ในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 11.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว.

.....

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 วาระแจ้งผลการพิจารณาประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการงบประมาณ 2561 รอบ 2/2562 จำนวน 7 โครงการ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

“การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลามในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร” โดย รศ.ดร.ชาการ์ียา หะมะ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

1.1.1 “ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์” โดย อาจารย์ กฤตพล วังภูสิต วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

1.1.2 “การเลี้ยงนกเขาชวากับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน” โดย อ.คอลีฟ ต่วนบุละ นักวิจัยอิสระ

1.1.3 “การปรับปรุงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาในหลักสูตรสถานศึกษา” โดย อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.1.4 “การประยุกต์ใช้นวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดย ผศ.รอซีดะห์ หะนะกาแม คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

1.1.5 “แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศอาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม” โดย ดร.อัสมัน ตออาลี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ระเบียบวาระที่ 2 : เพื่อพิจารณา

2.1 ผลการพิจารณาประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการ เรื่อง "ความเป็นมนุษย์?: วาทกรรมการบำบัดฟื้นฟูผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด" ของ อ.กฤตพล วังภูสิต จากวิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม
ชั้น 22 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

8.30 – 9.00 น.	ลงทะเบียน	
9.00 – 9.10 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกสว.	
9.10 – 9.50 น.	นโยบายการจัดการความหลากหลายของ รัฐบาลมาเลเซีย : กรณีศึกษานโยบายภูมิ บุตรต่อชาวสยาม โดย รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์และคณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ศานติ ศาสน์ 2. พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง 3. รองศาสตราจารย์ ดร. อิบรอฮิม ณรงค์รักษาเขต
9.50 – 10.30 น.	การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพ สถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้า บริการภายใต้ประชาคมอาเซียน โดย ดร.อัยยานันท์ จิตรโรจน์รักษ์ และ คณะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร. วีระพันธุ์ ชินวัตร 2. รองศาสตราจารย์ ดร. พณิต ภู จินดา
10.30 – 11.30 น.	คณะกรรมการพิจารณานำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลานำเสนอโครงการละประมาณ 20 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20
นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ
ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ

ประจำปีงบประมาณ 2561:

กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

วันพุธที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น

22 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

12.30 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.10 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกสว.	
13.10 – 13.50 น. (ปีงบประมาณ 2561)	การเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ฮัจย์ในประเทศไทย โดย ผศ.จิราพร เปี้ยลินธุ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ 2. ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู 3. อาจารย์ภักดี มะแอ
13.50 – 14.30 น.	การปรับปรุงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาใน หลักสูตรสถานศึกษา โดย อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. พลเอกนิพัทธ์ ทองเล็ก 2. ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง 3. ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
14.30 – 15.10 น. (ปีงบประมาณ 2560)	การศึกษาเปรียบเทียบการแก้ปัญหา หนี้ในระบบของประเทศไทยและ ประเทศสมาชิกอาเซียน โดย ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อธิธิธรรม วินิจ	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ.ดร.สักรินทร์ นิยมศิลป์ 2. คุณสินีนาต บุญเนตร
15.10 – 16.00 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำโครงการละประมาณ 20 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 -15.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

12.30 น.	ลงทะเบียน	
13.00 -13.10 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว.	
13.10 – 13.50 น.	การศึกษาทักษะผู้บริหาร องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสาย มลายูที่มีต้นนโยบายการปกครองส่วน ท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2540-2560 โดย รศ.ไข่มุก อุษยาวลี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง 2. ศ. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 3. พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง
13.50 – 14.30 น.	การศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษา ในระดับอุดมศึกษาระหว่างไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดย ผศ.ดร.ธีระ สิ้นเดชารักษ์ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร 2. ผศ.ดร. เลขา ปิยะอัจฉริยะ 3. รศ. สมพร อิศวิลานนท์ 4. ดร. ชัยวัฒน์ มีสัญญาณ
14.30 – 15.30 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำโครงการละประมาณ 20 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ภาคเช้า

08.30 น.	ลงทะเบียน	
9.30 -9.40 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกสว.	
9.40– 10.20 น.	การประชุมชี้แจงนวัตกรรม Baitul Mal Wattamwil (BMT) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถต่อการแก้ปัญหาความยากจนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ <i>ผศ.รอชีเดห์ ทะนะกาแม คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 2. ดร. มะรอนิง สาแลมิง 3. รศ. นที ขลิบทอง
10.20 – 11.00 น.	ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าในจังหวัดสงขลาและปัตตานี <i>อ.พาฝัน นิลสวัสดิ์ ดุฮาเมลน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 2. ศ. ดร. ครองชัย หัตถา 1. ศ. ดร. รัตติยา สาและ
11.00 – 11.40 น.	มาตรการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองผืนป่าข้ามพรมแดนของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน <i>ผศ.ดร.ภัทราวรรณ รัตนเกษตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร 3. พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล
12.00 น.	ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	

ภาคบ่าย

12.30 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.40 น.	<p>การเสวนาเชิงวิชาการกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมระหว่างประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มประชาคมอาเซียน</p> <p style="text-align: right;"><i>อ.คอลัฟ ต่วนบุละ นักวิจัยอิสระ</i></p>	<p style="text-align: center;">ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิศระมาลัย 4. ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง
13.40 – 14.20 น.	<p>การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย</p> <p style="text-align: right;"><i>ผศ.ดร.ศรียามน ตีรพัฒน์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล</i></p>	<p style="text-align: center;">ผู้ทรงคุณวุฒิ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ 2. นพ.ภูษิต ประคองสาย
14.20 – 16.00 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลานำเสนอโครงการละประมาณ 20 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที

กำหนดการ

การประชุมพิจารณาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ ภายใต้ทุนวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561: กลุ่มเรื่องประชาคมอาเซียน

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ตึก SM Tower ห้องประชุม 1 ชั้น 15
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ภาคเช้า

08.30 น.	ลงทะเบียน	
9.00 -9.10 น.	เปิดประชุม โดย ผศ.ดร.สุกานดา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกสว.	
9.10 -9.50 น.	การศึกษาเปรียบเทียบความฉลาดทางวัฒนธรรมของ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประกอบวิชาชีพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน <i>ดร.กาญจน์ พันธุ์ไพโรจน์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. นพ. วิชัย โชควิวัฒน์ 2. ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย 3. รศ. ดร. ประณิต ส่งวัฒนา 4. ผศ.ดร.แพรว ศิริศักดิ์ดำเกิง
9.50 – 10.30 น.	มาตรการส่งเสริมสุขภาพแรงงานข้ามชาติในเมียนมาร์ ทาว์น: โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลาง แรงงานสุขภาพดีแห่งอาเซียน กรณีศึกษาเทศบาลปาก คลองท่าเรือและเทศบาลปากคลอง จังหวัดระนอง <i>นพ.จิโรจน์ สิ้นธวานนท์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ดร. บุษบงก์ วิเศษพลชัย 2. คุณปารมี พิมาณแมน 3. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
10.30 – 11.10 น.	ผู้ย้ายถิ่นไทยมุสลิมในมาเลเซีย: การตั้งถิ่นฐาน และ การบูรณาการทางสังคม <i>รศ.ดร.อารี จำปาคล้าย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. เอกอัครราชทูตกฤต ไกรจิตติ 2. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 3. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 4. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสตร์ 5. รศ.ดร. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต
11.10 -12.00 น.	การวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายเพื่อจัดอุปสรรค ในการประกอบธุรกิจ: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ และ ไทย <i>ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธีศักดิ์ คณะนิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่</i>	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 3. รศ.ดร. สมพร อิศวิลานนท์ 4. เอกอัครราชทูตกฤต ไกรจิตติ
12.00 น.	ร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน	

ภาคบ่าย

12.30 น.	ลงทะเบียน	
13.00 – 13.40 น.	แนวปฏิบัติทางด้านกฎหมายการนำเข้าสินค้า ของประเทศคู่ค้าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล ของไทยเพื่อการส่งออกในกลุ่มประเทศ อาเซียน: กรณีศึกษาการส่งออกผลิตภัณฑ์ เครื่องแกงสำเร็จรูปไปประเทศบรูไนดารุสซาลาม <i>ดร.อัลมัน แดอาลี</i> วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ผอ.วารุณี วรรณญาณนท์ 2. ศ.ดร. อิศรา ศานติศาสน์ 3. พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง 4. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์
13.40 – 14.20 น.	การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตลาดทุนอิสลาม ในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร <i>รศ.ดร.ซาการียา หะมะ</i> ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. คุณอรธพล อรรถวรเดช 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 3. รศ. ดร. พันทิศา ภาวบุตร
14.20 – 15.00 น.	การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความ ร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและ มาเลเซีย <i>อ.ดร.สุพรรณณี เขียวขุ่ม</i> วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศ.ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ 2. ดร. นิลสุวรรณ ลีลารัศมี 3. ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร
15.00 – 15.40 น.	การสังเคราะห์กลยุทธ์การสอนของโรงเรียน เอกชนสอนศาสนาอิสลามหลักสูตรบูรณาการใน ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ เพื่อ พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการ นำไปใช้สำหรับบริบทโรงเรียนชายแดนภาคใต้ <i>อ.ดร.มุฮัมหมัดอาฟีฟี อัซซอลิฮียี</i> วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี	ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. อ.ไพศาล ดอยิป 2. ดร. บดินทร์ แวลาเตะ 3. ดร. พีรศักดิ์ รัตน์ะ
15.40 – 16.30 น.	คณะกรรมการพิจารณาการนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงการ	

หมายเหตุ ระยะเวลาแนะนำเสนอโครงการละประมาณ 20 นาที และผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นอีกโครงการละ 20 นาที